



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 17 มีนาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. รัฐรับมือ'ปาล์ม'ทะลัก จี๊กฟผ.-ปตท.ซื้อตันราคา	กรุงเทพธุรกิจ
2. เกษตรฯลุยแก๊สต็อกน้ำมันปาล์มล้น	ข่าวสด
3. คอลัมน์: มุมข้าราชการ: นบส.1รุ่น89(2)	ไทยรัฐ
4. วอนกฟผ.-ปตท.ซื้อซีพีโอ	ข่าวสด
5. ปปช.ลุยไต่สวนคดีข้าวจีทูจีล็อต2พันแม่่ว-ปุ-เจ้แดง	มติชน
6. คอลัมน์: จดหมายถึงเดลินิวส์	เดลินิวส์
7. คอลัมน์: slow Life: จุลเทพ บุญยกรชนก คุณชายฝึกสลัดแห่งเมืองอ่างทอง	โพสต์ทูเดย์
8. Column: LETTERS	บางกอกโพสต์
9. ภาพข่าว: ขยายโครงการ	เดลินิวส์
10. พันจีทูจีล็อต2แม่่ว-ปุ-เจ้แดง	มติชน
11. คอลัมน์: มองโลกเป็นเห็นโลกต่าง: การกินทิ้งกินขว้างพฤติกรรม....	โพสต์ทูเดย์
12. คอลัมน์: เรื่องเล่าจากต่างแดน: จักจั่นเขา : แมลงแสนพิสดาร	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : รัฐรับมือ'ปาล์ม'ทะลัก จักพผ.-ปตท.ซื้อตันราคา

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11133 หน้า : 1 (ล่างซ้าย), 4

# รัฐรับมือ'ปาล์ม'ทะลัก จักพผ.-ปตท.ซื้อตันราคา

**กรุงเทพฯ** ● รัฐรับมือผลผลิตปาล์มปีนี้ทะลัก ผลผลิตพุ่ง 8% ช่วงมี.ค.-พ.ค.ปาล์มเข้าสู่ตลาดมาก 2.6 แสนตันต่อเดือน แก๊สดีอกน้ำมันปาล์มสิ้นห่วงเดือนมี.ย. กลับสู่ภาวะปกติ ต้นราคาปาล์มดิบ ก.ก.ละ 3 บาท เล็งซึ่งส่งออกเพิ่ม หลังราคาต่ำกว่ามาเลเซียครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สภาพอากาศที่ดีต่อการปลูกปาล์มเมื่อปี 2561 ส่งผลให้ปี 2562 จะมีผลผลิตปาล์มน้ำมัน (ปาล์มดิบ) 16.734 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ผลิตได้ 15.37 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศในปีที่ผ่านมาที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ปลูกในปี 2558/59 เริ่มให้ผล

**นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า ปาล์มดิบดังกล่าวที่ 18 เปอร์เซ็นต์ น้ำมันจะให้ได้น้ำมันปาล์ม (ซีพีโอ) 3.01 ล้านตัน ในจำนวนนี้ใช้เพื่อบริโภค 1.2 ล้านตัน หรือ 1 แสนตันต่อเดือน ใช้เป็นพลังงาน 1.44 ล้านตัน หรือเดือนละ 1.2 แสนตันต่อเดือน และส่งออก 3.6 แสนตัน หรือเดือนละ 3 หมื่นตัน จึงจะเกิดความสมดุล

ทั้งนี้ จากฤดูกาลผลิตปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติ จากเดิมออกสู่ตลาดเดือน พ.ย. - ม.ค.ของทุกปี แต่ปี 2562 ออกสู่ตลาดเร็วขึ้นในเดือนมี.ค.-พ.ค.นี้ ส่งผลให้มีปาล์มดิบเพิ่มขึ้นถึง 1.18 ล้านตัน หรือ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วเท่ากับซีพีโอเพิ่มขึ้น 2.1 แสนตัน เมื่อรวมกับสต็อกปกติ



อ่านต่อหน้า | 4

ต่อจากหน้า 1

**รัฐรับมือ**

2.5 แสนตัน ส่งผลให้ขณะนี้ไทยมีสต็อกน้ำมันปาล์มถึง 4.5 แสนตันต่อเดือน "ปกติสต็อกน้ำมันปาล์มอยู่ที่ 2.5 แสนตันต่อเดือนนั้น เพื่อใช้บริโภค 1 แสนตัน ใช้เป็นพลังงาน 1.2 แสนตันส่งออก 3 หมื่นตัน จะพอดี แต่วันนี้ปาล์มดิบที่ออกสู่ตลาด 1,700 ตันต่อวันเกินความต้องการใช้ที่ 1,000 ตันต่อวัน ในขณะที่การส่งออกเดือนมี.ค.-ก.พ.เฉลี่ยเดือนละ 8,000 ตันเท่านั้น ส่งผล

ต่อราคาปาล์มดิบที่เกษตรกรได้รับ ก.ก.ละ 2.30-2.40 บาทเท่านั้น ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ ก.ก.ละ 2.70 บาท" **ราคาถูกกว่ามาเลเซียครั้งแรก** การส่งออกในช่วงที่ผ่านมาไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะ 3 สาเหตุที่สำคัญคือ สภาพยุโรปหรือยุโรปปรับแผนการใช้น้ำมันปาล์มให้เกิดความสมดุลกับน้ำมันอื่นในด้านพลังงาน อินเดียที่เป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ปรับขึ้นภาษีจาก 15% เป็น 44% และผลผลิตถั่วเหลืองในปีนี้ออกสู่ตลาดมาก ทำให้ผู้บริโภคหันไปใช้น้ำมันถั่วเหลืองแทน เนื่องจากมีราคาต่ำกว่า ส่งผลราคาซีพีโอตลาดโลกขณะนี้ไม่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยราคาในมาเลเซียอยู่ที่ลิตรละ 15-16 บาท สูงกว่า ไทยที่อยู่ในระดับ 14 บาท

"ปกติราคาซีพีโอไทยสูงกว่ามาเลเซีย 30 สต. ทำให้รัฐบาลระวางซีพีโอหลักตามแนวชายแดน แต่ภาวะปัจจุบันราคามาเลเซียสูงกว่าซึ่งไม่เคยเกิดขึ้น จึงต้องจับตามองว่าเกิดอะไรขึ้น แต่อาจเป็นผลดีกับไทยด้านการแข่งขัน ในเดือนต่อไปคาดว่าจะส่งออกได้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดเพื่อนบ้านที่ต้องการน้ำมันปาล์มสูงขึ้น"

**เร่ง กพผ.รับซื้อปาล์มเร็วขึ้น**

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำซีพีโอไปเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า 1.6 แสนตันต่อเดือน ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา และจะใช้ซีพีโอได้ครบ 1.6 แสนตันตั้งแต่เดือนพ.ค.นี้เป็นต้นไป

โดยได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะ

ขายกับคู่สัญญาทั้งสถาบันเกษตรกรเกษตรกร และผู้ประกอบการ 31 ราย ภายใต้เงื่อนไขคู่สัญญาต้องซื้อปาล์มดิบจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะใช้ซีพีโอ 1,000 ตันต่อวัน คาดว่าใช้เวลา 160 วันหรือ 5 เดือนกว่าจะใช้ซีพีโอครบตามเป้าหมาย ซึ่งถือว่าช้าเกินไป ไม่สามารถแก้ปัญหาปาล์มดิบที่จะออกสู่ตลาดมากในเดือนมี.ค.-พ.ค.และลดสต็อกซีพีโอที่ค้างอยู่ได้

ดังนั้นนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เสนอ กนป. ให้กพผ.ซื้อซีพีโอเพิ่มเป็น 1,500 ตันต่อวันซึ่งจะใช้ระยะเวลา 100 วัน (3 เดือน) หรือช่วง พ.ค.-มิ.ย.นี้พอดีกับช่วงปาล์มดิบสิ้น

นอกจากนี้ กนป.เห็นว่ามีส่วนต่อซีพีโอมาก อีกทั้งยังมีแนวโน้มมากขึ้น จากผลผลิตปาล์มดิบที่กำลังจะออกจึงเห็นชอบให้บริษัปปตท.จำกัด (มหาชน) รับซื้อซีพีโอเพื่อระบายสต็อกอีก 1 แสนตันต่อเดือน พร้อมทั้งเร่งการใช้งบ 10 ปี 20 และปี 100 ให้มากขึ้น **ตั้งเป้าผลปาล์มดิบ3บาท/ก.ก.**

"กระทรวงเกษตรฯ อยากเห็นราคาปาล์มดิบได้ระดับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ ก.ก.ละ 3 บาท ซึ่งจะอยู่ได้ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรฯจะส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น แผนการขยายพื้นที่ปลูก และการเก็บเกี่ยวต้องเป็นปาล์มที่สุกเต็มที่เพื่อให้ได้ 18 เปอร์เซ็นต์น้ำมันขึ้นไป"

ส่วนแนวโน้มราคาในครึ่งปีหลังต้องรอดูผลการขับเคลื่อนทุกมาตรการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จก่อนประมาณช่วงเดือน มิ.ย. นี้ ซึ่ง กนป.กำลังจะให้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : รัฐรับมือ'ปาล์ม'ทะลัก จี๊ฟพ.-ปตท.ซื้อตันราคา

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11133 หน้า : 1 (ล่างซ้าย), 4

กระทรวงพาณิชย์เฝ้าระวัง หากผลักดันการใช้ปาล์มน้ำมันได้ตามเป้าหมาย การส่งออก จะส่งผลให้สต็อกลดลง อยู่ระดับปกติ 2.5 แสนตัน ราคาอาจสูงขึ้นได้ แต่ต้องนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลผลิตช่วงปลายปีด้วย

#### “พาณิชย์” เร่งตรวจสต็อกเข้ม

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า ขณะนี้มีสต็อกน้ำมันปาล์ม 370,000 ตัน โดยเป็นตัวเลขเมื่อกลางปีที่แล้ว บางช่วงขึ้นไปถึง 600,000 ตัน ผลผลิตที่ออก 4,000 ตันต่อวัน รวมทั้งปีเท่ากับ 3 ล้านตัน แต่ตลาดรองรับได้เพียง 2.4 ล้านตันเกินความต้องการ 600,000 ตัน และส่งออกก็ไม่ได้เพราะยุโรปไม่รับซื้อปาล์มน้ำมัน ซึ่งสิ่งที่จะทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มลดลงคือ นำไปผลิตน้ำมันปี 20 และรณรงค์ให้ผู้ซื้อบริดเต็มน้ำมันปี 20 ให้มากที่สุด ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มทุกเดือน

ส่วนการยกเลิกเพดานราคาขายน้ำมันปาล์มขวด 1 ลิตร ราคา 42 บาทนั้น เพราะราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลง และเพดานดังกล่าวประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งมีผู้ค้าบางอ้างอิงราคากรมการค้าภายในเพื่อจำหน่ายในราคาขวดลิตรละ 42 บาท

#### ราคาตลาดโลกต่ำสุดรอบ 12 ปี

นายกฤษดา ชูვნันท์ นายกสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราคาตลาดโลกต่ำสุดในรอบ 12 ปี ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน หากราคาไม่ต่ำมาก เวลาผลผลิตออกมามากก็ส่งออกจะทำให้ไม่มีปัญหาภายในประเทศ

“อยากเห็นรัฐปล่อยให้กลไกการตลาดเดินอย่างปกติ แต่ก็เข้าใจรัฐที่ออกมาตรการ เพราะหากกลไกตลาดเดินราคาปาล์มต่ำเกษตรกรก็เดือดร้อน รัฐก็ต้องช่วย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี แต่บางส่วนควรปล่อยตามกลไกตลาด”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : เกษตรฯลุยแก๊สดีบุกน้ำมันปาล์มล้น

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 10337 หน้า : 5 (บนขวา)

# เกษตรฯลุยแก๊สดีบุกน้ำมันปาล์มล้น วอนกฟผ.-ปตท.รับซื้อชีฟีโอเดือนละ2.6แสนตัน

กระทรวงเกษตรฯ จี้ กฟผ.-ปตท.ซื้อชีฟีโอ 2.6 แสนตันต่อเดือน แก๊สดีบุกน้ำมันปาล์มล้น หวังเดือนมี.ย. กลับสู่ภาวะปกติ 2.5 แสนตัน ต้นราคาปาล์มดิบแตะ 8.ก.ล.ละ 8 บาท เสี่ยงส่งออกเพิ่ม หลังเปรียบเทียบต่ำกว่ามาเลเซียครั้งแรกเป็นประวัติการณ์

น.ส.จรัชยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร(สศก.) เปิดเผยว่าฤดูกาลผลิตปาล์ม น้ำมัน(ปาล์มดิบ) ที่คิดปกติ จากเดิมที่ออกสู่ตลาดในพ.ย.-ม.ค. เป็นมี.ค.-พ.ค.นี้ ส่งผลให้มีปาล์มดิบเพิ่มขึ้น 1.18 ล้านตัน หรือ 15%จากปีก่อน หรือมีน้ำมันปาล์ม(ซีฟีโอ) เพิ่มอีก 2.1 แสนตัน เมื่อนำมารวมกับสต็อกปกติ 2.5 แสนตัน ทำให้ไทยมีสต็อกน้ำมันมากถึง 4.5 แสนตันต่อเดือน “ปกติสต็อกน้ำมันปาล์ม 2.5 แสนตันต่อเดือนนั้นจะใช้เพื่อบริโภค 1 แสนตัน ใช้เป็นพลังงาน 1.2 แสนตัน ส่งออก 3 หมื่นตัน ก็จะพอดี แต่ในวันนี้ปาล์มดิบที่ออกสู่ตลาด 1.7 แสนตันเกินความต้องการใช้ที่ 1,000 ตันต่อวัน ในขณะที่ส่งออกช่วงเดือนม.ก.-ก.พ. อยู่ที่เดือนละ 8,000 ตันเท่านั้น ทว่าราคาปาล์มดิบที่เกษตรกรได้รับอยู่ที่ 8.ก.ล.ละ 2.30-2.40 บาทเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ 2.70 บาทต่อก.ก. ไม่รวมค่าแรง”

ส่วนการส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะสภาพยุโรปปรับแผนการใช้ และอินเดียปรับขึ้นภาษี เป็น 44% ขณะที่ผู้บริโภคหันไปใช้น้ำมันจั่วเหลืองแทน เพราะมีราคาต่ำกว่า ส่งผลให้ราคาซีฟีโอในตลาดโลกขณะนี้มีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยราคาในมาเลเซียอยู่ที่ลิตรละ 15-16 บาท สูงกว่าไทยอยู่ที่ 14 บาท

และเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มดิบตกต่ำ คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ(กนป.) เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) นำซีฟีโอไปใช้เป็นเชื้อเพลิงกับโรงไฟฟ้ารวม 1.6 แสนตันต่อเดือน ตั้งแต่เดือนธ.ค.ที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถซื้อซีฟีโอได้มากขึ้น ครอบคลุม 1.6 แสนตัน ตั้งแต่เดือนพ.ค.นี้ โดยได้ลงนามในสัญญาจะซื้อขายกับผู้สัญญา ทั้งสถาบันเกษตรกร เกษตรกร และผู้ประกอบการกว่า 31 ราย ซึ่งจะซื้อซีฟีโอประมาณ 1,000 ตันต่อวัน ดังนั้น นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ระบุในที่ประชุมให้ กฟผ. รับซื้อซีฟีโอเพิ่มเป็น 1,500 ตันต่อวัน ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 100 วันหรือหรือช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย. พอตรงกับช่วงปาล์มดิบล้น และจึงเห็นชอบให้ บมจ. ปตท. จำกัด รับซื้อซีฟีโอ เพื่อระบายสต็อกอีก 1 แสนตันต่อเดือน พร้อมกำกับให้ใช้ไบโอดีเซลในเชิงธุรกิจให้มากขึ้น ส่วนแนวโน้มราคาค่าครึ่งปีหลังต้องรอดูผลการแก้ไขช่วงเดือนมี.ย.นี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: มุมข้าราชการ: นบส.1รุ่น89 (2)

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 22336 หน้า : 12 (ล่างซ้าย)

# มุม ข้าราชการ 'อี.12'

## นบส.1 รุ่น 89 (2)

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม หรือ นบส. 1 ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ 2562 เปิดการอบรม 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 89 และรุ่นที่ 90

นบส.1 รุ่น 89 ได้นำเสนอรายชื่อข้าราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐกรมละ 17 ราย ซึ่งเหลืออีกอีกจาก กระทรวงการคลัง 18.นางสิริกานต์ มหาดีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (เชี่ยวชาญ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 19.นายวิรัช เกตุนาม ธนารักษ์ พื้นที่นครสวรรค์ กรมธนารักษ์ 20.นางสาวสุดจิตร์ ลากเลิศสุข ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง

21.นางอรวิญญา ชัยนิเทศย์คลังจังหวัดลำพูน กรมบัญชีกลาง 22.นายพันธุทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าทำอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร 23.นายฉลอง นิยมนิยม สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี กรมสรรพสามิต 24.นางเพชรดา นพวรรณ สรรพพากรภาค 8 กรมสรรพากร 25.นางสาวอภิญญา จงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร 26.นายสุธารักษ์ อีร์จันติก ผู้อำนวยการกองพัฒนามหาวิทยาลัย 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 27.นางสาววราทิพย์ อากาศหทัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์ 28.นางสาวอุไร เด็กน้อย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์ 29.นางสาวบุษยา ใจสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์ 30.นายสุภาวัฒน์ หนูพริก ผู้ปกครองโรงเรียนสร้างตนเองพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 31.นายโชค วิวิทย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารายภูมบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 32.นางสาวประไพ ความจุฬี ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน 33.นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ 34.นายสมคะเน จริตงาม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 35.นายทิมมิตร สุทธิอุดมรัตน์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 36.นางฉัญจิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 37.นายธนศร ดอกเตือ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 38.นางสาววชิรา สุวรรณศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 39.นายศิริชัย เอื้อบุญกนก ผู้อำนวยการศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 40.นางสาวนิดา กำนัดเพชร ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41.นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 18 กรมชลประทาน 42.นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบสินค้าประมง กรมประมง 43.นายพงษ์ สีชนนุกฤษฎ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี กรมปศุสัตว์ 44.นางสาวชยานิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กรมปศุสัตว์ 45.นายชาติชาย ประสารวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน 46.นายทวี มาสขาว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร 47.นางสาวจันทนา จิตการคำ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 48.นายอนุ เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 49.นายสุชัย กิตตินันท์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 50.นายนายวิศิษฐ์ ไฝเงินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต 3 กรมหม่อนไหม

ส่วนที่เหลือของ นบส.1 รุ่น 89 จะนำเสนอต่อไป.

“อี.12”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : วอนกฟผ.-ปตท.ซื้อซีพีโอ

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 10337 หน้า : 5 (ซ้าย)

# วอนกฟผ.-ปตท.ซื้อซีพีโอ

## ระบายสต็อกดันราคาปาล์ม3บาท

กระทรวงเกษตรฯ จี้ กฟผ.-ปตท.ซื้อซีพีโอ 2.6 แสนตัน ต่อเดือน แก้มต็อกน้ำมันปาล์มสิ้น หวังเดือน มิ.ย. กลับสู่ภาวะปกติ 2.5 แสนตัน ดันราคาปาล์มดิบแตะ ก.ก.ละ 3 บาท เล็งส่งออกเพิ่ม หลังเปรียบเทียบราคาต่ำกว่ามาเลเซียครั้งแรกเป็นประวัติการณ์

น.ส.จรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากฤดูกาลผลิตปาล์มน้ำมัน(ปาล์มดิบ) ที่ผิดปกติจากเดิมผลผลิตส่วนใหญ่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพ.ย.-ม.ค. ของทุกปี ในปี 2562 ได้เปลี่ยนเป็นออกสู่ตลาดเร็วขึ้นในช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค.นี้ ส่งผลให้มีปาล์มดิบเพิ่มขึ้นถึง 1.18 ล้านตัน หรือประมาณ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านๆมา หรือน้ำมันปาล์ม (ซีพีโอ) เพิ่มอีก 2.1 แสนตัน เมื่อนำมารวมกับสต็อกปกติ 2.5 แสนตัน ส่งผลให้ขณะนี้ไทยมีสต็อกน้ำมันปาล์มมากถึง 4.5 แสนตันต่อเดือน

“ปกติสต็อกน้ำมันปาล์ม 2.5 แสนตันต่อเดือนนั้นจะใช้เพื่อบริโภค 1 แสนตัน ใช้เป็นพลังงาน 1.2 แสนตัน ส่งออก 3 หมื่นตัน ก็จะพอดี แต่ในวันนี้ปาล์มดิบที่ออกสู่ตลาด 1,700 ตันต่อวัน เกินความต้องการใช้ที่ 1,000 ตันต่อวัน ในขณะที่การส่งออกช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. อยู่ที่เดือนละ 8,000 ตันเท่านั้น จึงส่งผลต่อราคาปาล์มดิบที่เกษตรกรได้รับอยู่ที่ ก.ก.ละ 2.30-2.40 บาทเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ 2.70 บาทต่อก.ก. ไม่รวมค่าแรง”

ส่วนการส่งออกที่ผ่านๆมาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะสภาพ

ยุโรปปรับแผนการใช้น้ำมันปาล์ม และอินเดียผู้นำเข้ารายใหญ่ปรับขึ้นภาษีจาก 15% เป็น 44% ขณะที่ผู้บริโภครู้สึกหนักไปใช้น้ำมันถั่วเหลืองแทน เพราะมีราคาต่ำกว่า ส่งผลให้ราคาซีพีโอในตลาดโลกขณะนี้มีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยราคาในมาเลเซียอยู่ที่ลิตรละ 15-16 บาท สูงกว่าไทยอยู่ที่ 14 บาท

และเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มดิบที่ตกต่ำ คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ(กนป.) ได้เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.) นำซีพีโอไปใช้เป็นเชื้อเพลิงกับโรงไฟฟ้า รวม 1.6 แสนตันต่อเดือน ตั้งแต่เดือนธ.ค.ที่ผ่านๆมา และคาดว่าจะสามารถซื้อซีพีโอได้มากขึ้น ครอบคลุม 1.6 แสนตัน ตั้งแต่เดือนพ.ค.นี้ โดยได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายกับคู่สัญญา ทั้งสถาบันเกษตรกร เกษตรกร และผู้ประกอบการ กว่า 31 ราย ซึ่งจะซื้อซีพีโอประมาณ 1,000 ตันต่อวัน คาดว่าจะใช้เวลา 160 วันหรือ 5 เดือนจะซื้อซีพีโอครบตามเป้า ถือว่าเข้ากันได้ไม่สามารรถแก้ปัญหาปาล์มดิบที่จะออกสู่ตลาดในเดือนมี.ค.-พ.ค. และ ลดสต็อกซีพีโอที่ค้างอยู่ได้

ดังนั้น นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน จึงระบุในที่ประชุมให้ กฟผ. รับซื้อซีพีโอเพิ่มเป็น 1,500 ตันต่อวัน ซึ่งจะใช้เวลา 100 วันหรือช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย. พอถึงช่วงปาล์มดิบสิ้น และจึงเห็นชอบให้ บมจ. ปตท. จำกัด รับซื้อซีพีโอ เพื่อระบายสต็อกอีก 1 แสนตันต่อเดือน พร้อมกำชับให้เร่งการใช้ไบโอดีเซลในเชิงธุรกิจให้มากขึ้น ส่วนแนวโน้มราคาในครึ่งปีหลังต้องรอดูผลการแก้ไขทุกมาตรการก่อนช่วงเดือนมิ.ย.นี้

# ปปช.ลุยไต่สวนคดีข้าวจีทูจีล็อต2 พันแม่-ปุ-แจ้แดง

บักตู้อู้คำคมท้าว2จว.เหนือ  
'อุตตม'ปลื้มโพล100ที่นั่ง  
'สุวัจน์'ชี้24มีค.หักปากกา  
เทือกระดมนกหวีด-มือตบ  
พิชัยจวกปปช.ใช้งบอุดหนุน  
อนุดินตั้ง4เงื่อนไขร่วมรบ.

ชาวเชียงราย-แพร่แห่รับ'บักตู' อ่อนชาวเชียงราย  
'ทนกับผมอีกนิดนึง' อย่าให้ 5 ปีที่ผ่านมาล้ม พร้อม  
ร้ายคำคม-อู้คำเมือง 'อุตตม'เดินตลาดหัวหิน ลั่น  
นาที่นี่ต้องลุย 'สุเทพ'โพลสตั๊ด 2 พรรคใหญ่แข่ง  
ประชาชนนิยม (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

พันแม่



ขึ้นเหนือ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เวะทักษายและทดลองเล่นเครื่องดนตรี  
ระหว่างติดตามการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ  
พื้นที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม

## ‘บิกตู’ลุยวันหยุดจ.เชียงราย-แพร่

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางด้วยเครื่องบิน Casa C-295W ของกองทัพบก (ทบ.) ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.เชียงราย และ จ.แพร่ ทั้งนี้ เมื่อเดินทางถึง จ.เชียงราย พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลฟาร์ด ทะเบียน กค 4 เชียงราย ไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับ โดยนายกาได้กล่าวขอบคุณในน้ำใจไมตรี และระบุว่าถึงจะเปลี่ยนลุคยังไวก้เป็นลุงตุเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย ศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางพลังประชารัฐ เพื่อติดตามการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุของ จ.เชียงราย โดยมีประชาชนต้อนรับประมาณ 200 คน นายกาบอกว่า “รัฐบาลนี้สร้างอนาคตสร้างโอกาส รัฐบาลนี้ทำมาหลายอย่าง ตั้งนั้นสิ่งที่ทำมา 5 ปี อย่าให้มันล้มนะ สัญญาได้หรือไม่ได้ ไม่สานต่อมันจะล้ม ผมก็มานั่งเสียใจอยู่ เสียใจโอกาสประเทศไทย ต่างชาติสนใจการลงทุนวันนี้ก็ชะงักมากขึ้น พวกเราหัวใจนักสู้ อดทนมานานแล้ว ทนกับผมอีกนิดนึง ผมสัญญาจะทำงานให้ดีท่าน ตอนนี้อยู่ยังมีเวลาอยู่”

## ปชช.2หมื่นรอรับ-เปรียบ‘พ่อบ้าน’

พล.อ.ประยุทธ์เดินทางไปยังศาลากลาง จ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนป่าชุมชน โดยมีประชาชน 20,000 คน ให้การต้อนรับ นายกาจะร่ายคำคมด้วยการอยู่คำเมืองว่า “ถึงตัวจะไม่ใช่คนแรกของหัวใจ แต่ความรู้สึกที่ฮือไปก็มากกว่าไฟที่ผ่านมา” นายกาบอกว่าอีกว่า เคยมาเชียงราย 3 ครั้งแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ยังรักทุกคนเหมือนเดิม รักแต่ๆ รักขนาดๆ รักมากๆ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐมนตรีลงมาฟังเสียงชาวบ้าน อย่าฟังรายงานอย่างเดียว ต้องดูของจริงด้วย

“การบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่การบริหารบริษัท ใครจะเก่งมาจากไหนไม่รู้ บริษัทมีส่วนได้ส่วนเสียคือผู้ถือหุ้นและจ้างคนมาบริหาร ถ้าบริหารไม่ดีขาดทุนเยอะก็ไล่คุณออกเอาคนใหม่มา ผมทำอย่างนั้นไม่ได้ ต้องสร้างให้ทุกคน ผมเปรียบเสมือนพ่อบ้าน มีสมาชิกครอบครัว 68 ล้านคน มีความต้องการแตกต่างกัน ต้องทำให้คนในครอบครัวมีความสุข ต้องสร้างประชาธิปไตยใหม่ให้ได้ ที่เป็นประชาธิปไตยสากล ที่ทุกคนอยากได้ จำไว้ไม่ใช่บริษัท จะมาเรียกตังตึงอะไรไม่มี วันนี้อ่าใช้ความรู้สึกอย่างเดียว เราต้องเป็นรัฐบาลที่มีความซื่อสัตย์ มีความเข้มแข็ง และมีเสถียรภาพ ส่วนผู้นำใครอยากเป็นก็เป็น แต่ต้องทำอย่างที่ผมทำมันถึงจะเกิดขึ้น ทั้งหมดอยู่ที่พวกท่าน” นายกาบอกว่า

## แจ่งขึ้นค่าจ้าง-24มี.ค.วันใหม่

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีเรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถ้าจะปรับขึ้นก็ต้องขึ้นให้กับแรงงานต่างด้าวด้วย ต้องเท่าเทียมกันหมด ไม่เช่นนั้นจะผิดทันที องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) จะเล่นงานตาย จึงต้องพิจารณาว่าจะขึ้นเท่าไร วันนี้คณะกรรมการ 3 ฝ่ายพิจารณาอยู่ 300-330 บาท การจะขึ้นได้ต้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ใบรับรอง อย่างไรก็ตาม วันใหม่คือวันที่ 24 มีนาคม



## ลูกอีสาน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ร่วมถ่ายรูประหว่างลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สมัคร ส.ส. ของพรรค พร้อมขอเสียงสนับสนุนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ชูลุงตุเป็นนายกรัฐมนตรีที่ จยโสธร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม



2562 ต้องการวันใหม่แบบไหน คิดถึงคนอื่นเขาด้วย ทำให้มันดี ทุกคนต้องซื่อสัตย์ จงรักภักดี ประเทศไทยมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นั่นคือมีขวัญหลักชัยของประเทศ คนซื่อก็มีอยู่ อย่าให้มันทำ ประเทศชาติจะเข้มแข็งด้วยความมั่นคง มีเสถียรภาพทางการเมือง รัฐบาลเข้มแข็ง ผมถึงต้องเข้ามา ถ้าไม่เข้ามามันจะเกิดอะไรขึ้น คิดกันตรงนี้ด้วย ซื่อมันกันจริงๆ อย่าไปเอิกะกรุงเทพฯ

จากนั้นนายกฯเดินทางไปเป็นประธานเปิดสะพานข้ามแม่น้ำกก ตามโครงการสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น และเดินทักทายประชาชนที่มาต้อนรับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายกฯมาถึงร้านเอกโอชาเพื่อรับประทานอาหารเช้ากลางวัน มีชาวลพบุรีจำนวนหนึ่งเดินทางมาร่วมงานแต่งงานที่ร้านดังกล่าว และเมื่อทราบว่านายกฯเดินทางมาต่างก็วิ่งเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยความดีใจ โดยชาวบ้านบอกว่า “จะเลือกลุงดู” พล.อ.ประยุทธ์จึงกล่าวตอบทันทีว่า “ผมไม่ได้ลงเลือกตั้ง” ซึ่งชาวบ้านได้บอกนายกฯว่า “หนูจะเลือกพรรค”

### อันคนแป้-ซี้ลต.ผิตแต่งงานผิต

ที่สนามกีฬา อบจ.แพร่ พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางมาตรวจราชการดำเนินกรของ จ.แพร่ เรื่อง “ไม่มีคำ ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” พร้อมเป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนป่าชุมชน และมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ราษฎร โดยมีข้าราชการและประชาชนให้การต้อนรับประมาณ 5,000 คน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งว่า ยินดีที่ได้มาในวันนี้ “มาเยือนเมืองแป้มาแลเพราะ เพราะอีกจึงมา มาหา อีกนะๆ อย่างไรก็ตาม อย่าให้ใครสร้างวาทกรรมเอื้อประโยชน์ ทุกคนต้องทำให้ถูกกฎหมาย ผมไม่มีกิจการธุรกิจใดๆ ครอบครัวก็ไม่มี ครม.ที่นั่งตรงนี้ก็ไม่มี เป็นข้าราชการมาทั้งชีวิต”

โดยช่วงหนึ่งนายกฯ ระบุว่า “ขอโทษที่ เจ็บลูกตา ไปผ่าตัดมา แต่ต้องมา เพราะคิดถึงชาวแป้ พร้อมกับถามประชาชนว่า รักผมหรือเปล่า รักกันจริงหรือไม่ 24 มีนาคม 62 รู้กัน พุดมากก็อันตราย ทั้งนี้ ถ้าเลือกตั้งผิด เหมือนแต่งงานผิด เลือกสามีผิดเหมือนเลือกตั้งผิด เลือกเมียผิดจนตัวตาย เลือกสามีผิดคิดจนตัวตายใหญ่ ตายซ้ำตายซาก ในเรื่องพันท้ายนรสิงห์ที่ยอมตายเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด แต่วันนี้บางคนติดคุกยังไม่ยอมเลย พวกที่หนีๆ กันอยู่ ส่วนการหาเสียงเป็นอย่างไร ต้องมีผู้นำเข้มแข็ง ส.ส.มีคุณภาพ มีรัฐบาลเข้มแข็ง รัฐมนตรีเข้มแข็ง ถ้าหัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก ถึงหางส่าย หัวต้องไม่กระดิก ประเทศถึงจะเดินหน้าได้ วันนี้ขอความสามัคคีคืนมา”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในตอนท้ายนายกฯ ได้คว้าไมโครโฟน ร้องเพลง “คนดีไม่มีวันตาย” ของธีรชัยเดช พร้อมๆ กับเดินทักทายประชาชน **ลัปดาห์หน้ารัฐผลสถานะ‘บิกตุ๋’**

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบคุณสมบัติแคนดิเดตนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่าขณะนี้ได้เข้าสู่การพิจารณาของกรรมการ กกต.แล้ว เพื่อให้มี

ข้อคิดเห็นทางกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อความรอบคอบ จึงเสนอให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายของ กกต.พิจารณา ส่วนคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2543 ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนำมาใช้ในการตีความสถานะหัวหน้า คสช.ว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ตนและกรรมการ กกต.เห็นและรับทราบมาเป็นลัปดาห์แล้ว รวมถึงคำวินิจฉัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวด้วย คาดว่าในลัปดาห์หน้าจะทราบความชัดเจน

### ‘อุตตม’ลุยหัวหิน-เทงบเอาใจ

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยนายอนุชา นาคาศัย ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคกลาง และนายอุดร ออลสัน ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 หัวหิน-ปราณบุรี ลงพื้นที่ตลาดสดฉัตรชัย เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อพบปะและแนะนำตัวผู้สมัครกับพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนส่งเสียงเชียร์ “ลุงตุ๋ ลู๊ๆ” และ “รักลุงดู” อยู่เป็นระยะๆ

นายอุตตมขึ้นรถปราศรัยกับประชาชนว่า ขอโอกาสให้พรรคได้เข้ามารับใช้ชาวหัวหินเป็นพรรคใหม่ แต่ใจเต็มร้อย ซึ่งล่าสุดรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์อนุมัติงบ 900 ล้านบาท เพื่อสร้างท่าอากาศยานเพชรมณีที่นี้ รถไฟรางคู่ ซึ่งกำลังดำเนินการ และรถไฟความเร็วสูงกำลังตามมา ท่อที่เกี่ยวข้องก็จะได้อานิสงส์เต็มๆ เพราะพรรค พปชร.จะพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว นอกจากนี้ทราบมาว่า คนหัวหินอยากได้สนามบินอินเตอร์ ระดับนานาชาติ จะไปศึกษาเพื่อทำให้เกิดขึ้นจริง

### ปลื้มโพล‘บิกตุ๋-พปชร.’ยังแรง

**อันขอเสียง**  
คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร พร้อมร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าที่จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม



“นาที่นี้ต้องลุดูเท่านั้น ใครจะพูดไม่เอาลุดู แต่เราเอา ใจคนหัวหินอยู่กับลุดู เราไม่มีจุดประสงค์อื่น ถ้าบ้านเมืองไม่เป็นแบบนี้พรรคพลังประชารัฐคงไม่เกิด วันนี้ประเทศกำลังเปลี่ยน

ผ่านเราจะไม่เดินไปบนถนนเส้นเดิมที่ขัดแย้ง แต่เราจะก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสร่วมกัน พร้อมทั้งมั่นใจว่าพรรค พปชร.จะสามารถปักธงในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ได้ ส่วนกรณีผลโพลของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์มีคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ 1 และพรรค พปชร.จะได้ที่นั่ง ส.ส.ประมาณ 100 ที่นั่งขึ้นไปนั้น เป็นที่น่ายินดี เป็นกำลังใจให้เราฟังโพลเป็นข้อมูลประกอบ สุดท้ายต้องทำงานเต็มที่ มั่นใจว่าจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน” นายอุตตมกล่าว

### เตรียมแผนหาเสียงโค้งสุดท้าย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค พปชร. กล่าวว่า มีความมั่นใจว่าจะปักธงใน กทม.ได้แน่นอน เพราะจากการลงพื้นที่หาเสียงกระแสของพรรคดีมากและประชาชนตอบรับจะเลือกพรรค พปชร. ส่วนโค้งสุดท้ายจะเดินสายจัดเวทีปราศรัยใหญ่ต่อเนื่อง โดยวันที่ 19 มีนาคม ที่ จ.สกลนคร วันที่ 20 มีนาคม จ.อุบลราชธานี วันที่ 21 ที่หน้าศาลากลาง จ.ชลบุรี ปิดท้ายที่ กทม.วันที่ 22 มีนาคม ที่สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ จะมีซุญพลชุดใหญ่ร่วมปราศรัยโดยจะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังเวทีต่างๆ ของพรรคทั่วประเทศ และยังไม่มีแผนจะให้ พล.อ.ประยุทธ์มาปรากฏตัวเวทีสุดท้าย จะประเมินสถานการณ์และจะหาวิธีการให้ได้พบประชาชนมากขึ้น ส่วนจะเป็นภาพและเสียงสดของ พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่นั้น เรากำลังดูวิธีการอยู่ เพราะความจริงแล้ว พล.อ.ประยุทธ์หรืออยากมาเดินหาเสียงอยากมาพบประชาชน แต่ท่านทำได้แค่พูดคุยและให้กำลังใจ

### ‘เจ้หน้อย’ลุยหาเสียงกำแพงเพชร

ที่จ.กำแพงเพชร คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคทั้ง 4 เขต โดยเปิดปราศรัยย่อยที่ตลาดนัดลานกระบือ อ.ลานกระบือ หาเสียงให้กับนายอดุลรัตน์ แสงประทุม ผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร เขต 2 และที่ตลาดไทรงาม อ.ไทรงาม หาเสียงให้กับนายปรีชา เฟิงภู ผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร เขต 4 จากนั้นเดินพบ

ประชาชนบริเวณตลาดท่ามะเขือ อ.คลองขลุง หาเสียงให้กับนายจรูญ อิสระบัณฑิตกุล ผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 ก่อนจะไปเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่ตลาดโคในที่ อ.เมืองกำแพงเพชร หาเสียงช่วย ด.ต.วีระศักดิ์ สุนสา ผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร เขต 1

คุณหญิงสุตารัตน์กล่าวว่า ขอให้ชาวกำแพงเพชรเลือกพรรค พท.เหมือนเดิม แม้คนเก่าของพรรคจะย้ายพรรคไปหมด แต่ถ้าเลือกพรรค พท.จะได้ตนในฐานะแคนดิเดตนายกฯ เข้าไปทำงาน วันที่ 24 มีนาคมนี้ ขอเคลดจะไม่ต่ำกว่า 70,000 คะแนน อย่าเลือกเพราะเกรงใจใครหรือรักใคร ดังนั้นการออกจากทุกซ์ต้องเลือกพรรค พท.ทุกเขต

### ‘อนุทิน’ประกาศจุดยืนหลังเลือกตั้ง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหัวข้อ จุดยืนพรรค ภท.ว่า 1.ถ้าพรรค ภท.เป็นที่ 1 จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยเชิญทุกพรรคมาร่วมกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน ตามที่ทุกพรรคสัญญาไว้กับประชาชน และสร้างประชาธิปไตยที่แข็งแรง จะเดินไปกราบขออโหสิกรรมทุกพรรค ให้มาร่วมกัน ให้ได้มากกว่า

376 เสียง เพื่อที่นายกฯจะมาจากสภาผู้แทนราษฎรอย่างสมบูรณ์แบบ โดยที่ ส.ว. ไม่สามารถมีส่วนชี้ขาด กำหนด หรือลงมติ ให้เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎรได้ หลักการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เลือกนายกฯ ต้องนำมาใช้ทันที มั่นใจว่าถ้าได้ที่ 1 สามารถทำให้ทุกพรรคประสานงานกัน ร่วมมือกันเป็นรัฐบาลได้ จะเป็นจุดเริ่มต้นการยุติความขัดแย้งของประเทศไทย และป้องกันอำนาจนอกระบบแทรกแซงหรือชี้นำสภาผู้แทนราษฎรได้

นายอนุทินยังระบุว่า 2.ถ้าไม่ได้เป็นที่ 1 พรรค ภท.จะไม่จัดรัฐบาลแข่งกับพรรคที่ 1 หรือพรรคที่ 2 เคารพและยอมรับการตัดสินใจของประชาชน 3.ถ้าพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเชิญ ภท.ร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะพิจารณา 4 เรื่อง 1.เทิดทูนสถาบันสูงสุด 2.ประเทศไทยต้องไม่เดินหน้าสู่ความขัดแย้ง 3.รัฐบาลต้องมีเสถียรภาพบริหารประเทศได้ 4.ประชาชนต้องได้รับการแก้ไขปัญหาคอขวด เป็นเรื่องแรก

“ถ้าพิจารณาแล้ว ไม่เป็นไปตามข้อ 1-4 ผมก็เป็นฝ่ายค้าน เพราะไม่ต้องการทำร้ายประเทศไทย และประชาชน เลือกตั้งครั้งนี้ สำคัญมากประชาชนคือผู้ตัดสินใจกำหนดทิศทาง

ประเทศไทย ให้เดินสู่ความขัดแย้ง หรือเดินออกจากความขัดแย้งพรรคประเทศไทย” นายอนุทินกล่าว

### ชทพ.บุกอุบลฯหวัง ‘จินตะเวษ’

ที่ จ.อุบลราชธานี นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) พร้อมนายนิกร จำนง ผู้อำนวยการ ชทพ. นายเสน่ห์ ขาวโต กรรมการบริหารพรรค ได้ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 10 เขต โดยนายวราวุธขึ้นเวทีปราศรัยข้างศูนย์ประสานงานเขต 10 อนันัน ว่านโยบายทางด้านเกษตรที่พรรค ชทพ.ให้ความสำคัญกับปัญหาอยู่ 2 ประเด็นคือ การปลูกได้แต่ขายไม่เพียงพอต่อไร่ไม่สูงเท่าที่ควร ถ้าวันนี้สามารถขายได้ตรงให้กับผู้ซื้อขายได้แพงกว่า ผู้ซื้อเองก็ซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่า ต้องการเสริมเชื่อมโยงให้กับเกษตรกรไม่เฉพาะใน จ.อุบลราชธานีเท่านั้น

(อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 10

### พันแม่

แต่จะเสริมศักยภาพให้กับเกษตรกรทั้งประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีโซเชี่ยลมีเดียเพิ่มช่องทางในการขาย นอกจากนี้จะสนับสนุนให้ประชาชนบ้านเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ได้มาขายฝัน แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและจะทำให้เกิดขึ้นจริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชทพ.เคยมี ส.ส.ในภาคอีสานเกือบทุกจังหวัด ทาง ชทพ.จึงคาดหวังว่าการลงพื้นที่หาเสียงครั้งนี้จะสามารถนำผู้แทนเข้าสภาในนามของพรรคเพื่อสะท้อนปัญหาต่างๆ ให้กับพี่น้องชาวอีสานได้ โดยเฉพาะในเขต 10 ซึ่งมีนายศักดิ์ชัย จินตะเวษ เป็นผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค

### ‘สุวัจน์’เชื่อลด.หักปากกาเขียน

ที่ จ.เชียงใหม่ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) พร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้นายสุวัจน์กัญทองสนิท ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 7 พรรคชพน. โดยเปิดเวทีปราศรัยที่วัดอ่องห้าหลวง หมู่ 5 ต.แม่ยาว อ.แม่เมาะ มีประชาชนฟังปราศรัยกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ นายสุวัจน์ได้ปราศรัยถึงนโยบายของพรรคที่จะแก้ปัญหา 3 เรื่องคือ เศรษฐกิจรากหญ้า พัฒนาการเกษตร และท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น

“การเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อว่าประชาชนตัดสินใจยาก เพราะเลือกคน พรรค และนายกฯ แต่มีบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว ไม่ต้องรอกันเสียตายน้อง ถ้าชอบคนหรือผู้สมัครให้เลือกไปเลย แต่อยากให้ความคิดและดูเลยพินิจก่อนตัดสินใจ การเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อว่ามีการหักปากกาเขียนเพราะคาดการณ์และเดายากกว่าใครชนะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และนายกฯคนต่อไป” นายสุวัจน์กล่าว

## ‘พิชัย’ปลุก ‘บิกตู’ เพื่อว่าศก.ดี

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สมาชิกกลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ส่งคลื่นเข้าเวทีหาเสียงของพรรค พชช.บอกในเชิงว่าเศรษฐกิจไปได้ดีและให้กล้าไปกับ พล.อ.ประยุทธ์ แสดงถึงความไม่รู้อะไรไม่เข้าใจสภาพเศรษฐกิจที่เป็นจริง อีกทั้งที่ผ่านมาแล้วยังไม่เข้าใจเลยว่ารัฐบาลและ คสช. ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกับประเทศอย่างมหาศาลและได้สร้าง

ความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นวงกว้าง คนจะจำได้ว่าแนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์คือการส่งเสริมการปลูกหมุ่ยแทนปลูกข้าว การขายยางไปดาวอังคาร โทษการลงทุนที่หายไปมาจากค่าแรง 300 บาท แต่ตอนนี้กลับจะขึ้นเป็น 425 บาท นอกจากนี้ในภาวะที่ความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่ำ แทนที่จะใช้เวทีประชุมนานาชาติจี77 ที่ไทยเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพสร้างความมั่นใจ กลับใช้เวทีที่ว่านายพิชัยที่เห็นต่างกับรัฐบาลทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจยังให้ข้อมูลที่บิดเบือนกับ พล.อ.ประยุทธ์ด้วย ถ้าหากเศรษฐกิจไทยปัจจุบันดีจริง มันคงจริง นายสมคิดคงไม่ถอดคลื่นที่เคยกูตูวิจารณ์รัฐบาลจากการเลือกตั้งไว้ว่าเสาหลักเศรษฐกิจเสื่อมทุกเสาหลัก เพราะปัจจุบันหลังจากรัฐบาลบริหารมาเกือบ 5 ปี เสาหลักเศรษฐกิจกลับเสื่อมหนักกว่าเดิมมาก ทั้งการการลงทุน ที่หดหายไปมาก การบริโภคที่ลดลง จากรายได้ประชาชนที่ลดลงและการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกที่มีแนวโน้มที่จะทรุดตัวลงอีกจากเดือนมกราคมที่ -5.7% เดือนกุมภาพันธ์ที่จะประกาศ เร็วๆ นี้ ก็ไม่น่าจะดี

“เศรษฐกิจไทยถูกปล่อยตามยถากรรมมาโดยตลอด เพราะผู้นำขาดความรู้ความเข้าใจ และผู้รับผิดชอบก็พูดเอาใจ โดยไม่บอกความจริงหรืออาจจะไม่รู้ความจริงก็เป็นได้ ยังมาบอกว่าหากนายกฯหลังการเลือกตั้งไม่ใช่ พล.อ.ประยุทธ์ ต่างประเทศจะไม่น่าใจ ทั้งๆ ที่ความมั่นใจของ

ต่างประเทศไม่มีเหลือมา 5 ปีแล้ว ไม่ใช่เพราะนักการเมืองพูด แต่เป็นเพราะการปฏิวัติและการขาดธรรมาภิบาล ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ควรพิจารณาอย่าใช้งานนายสมคิดอีก นอกจากนี้ อยากให้ประชาชนพิจารณาให้ถึงผลเสียของการสืบทอดอำนาจ” นายพิชัยกล่าว

## อัดพชช.ใช้เงินสุดซ้ว

นายพิชัยกล่าวว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ได้ออกมาแสดงความกังวลเรื่องพรรคการเมืองเสนอนโยบาย กล่าวว่าจะไม่มีเงินใช้จ่ายว่า พล.อ.ประยุทธ์น่าจะจะต้องเตือนพรรค พชช.ที่เสนอ พล.อ.ประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกฯ ก่อนพรรคอื่น เพราะนโยบายหลังสุดของพรรค พชช. จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมหาศาล เช่น กำหนดราคาผลิตผลเกษตร ทั้งข้าวสาร 12,000 บาท ข้าวหอมมะลิ 18,000 บาท ยางพารา กิโลละ 65 บาท และปาล์มน้ำมัน กิโลละ 5 บาท โดยจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนหลายแสนล้านบาท นอกจากนี้ การขึ้นค่าแรง 400-425 บาท และ

ปริญญาตรี 20,000 บาท และ ปวช. 18,000 บาท จะเพิ่มต้นทุนให้กับภาคธุรกิจอย่างมาก ทั้งๆ ที่เศรษฐกิจในภาพรวมยังย่ำแย่ การส่งออกเริ่มติดลบ และ อาจจะติดลบต่อไปอีก ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่าทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง ซึ่งหากค่าแรงและค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีก จะยิ่งสร้างปัญหาให้กับภาคธุรกิจมาก

## ขึ้นนโยบายพรรคเป็นลทธิ

“รัฐบาลควรที่จะทยอยปรับเพิ่มค่าแรงและค่าจ้างในแต่ละปี เพื่อให้ธุรกิจค่อยๆ ปรับตัว นอกจากนี้รัฐบาลจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแล้ว พรรค พชช.ยังมีนโยบายลดภาษี ทำให้รายได้รัฐลดลงอีก แล้วรัฐจะเอาเงินที่ไหนไปดำเนินนโยบายต่างๆ ได้ และการลดภาษีบุคคลธรรมดา 10% จะเอื้อประโยชน์คนรวยเพียง 2-3 แสนคนเท่านั้น ที่มีรายได้สูงและจ่ายภาษีในอัตราสูง และมีสัดส่วนการจ่ายประมาณ 2 ใน 3 ของรายได้รัฐจากภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งจะทำให้รายได้หายไปอย่างมาก ยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำเพราะจะมีแต่คนรวยเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ โดยก่อนหน้านั้นรัฐบาลได้แจกเงินสะเปะสะปะไปมากแล้ว เป็นการแจกแบบเกือบเสียเปล่า ไม่ได้สร้างความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นให้กับประเทศแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การออกนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นลทธิของพรรคการเมืองและอยากให้ประชาชนได้พิจารณาให้รอบคอบว่าพรรคการเมืองไหนจะสร้างการพัฒนาให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง” นายพิชัยกล่าว

## พชช.ไล่ ‘ลุงตู’ เตือนพชช.

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่ว่า พล.อ.ประยุทธ์เขียนสารเตือนพรรคการเมืองต่างๆ ให้ระมัดระวังการหาเสียงที่ใช้งบประมาณจำนวนมากว่า นายกฯควรเตือนพรรค พชช.ที่เอาชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ไปเป็นแคนดิเดตนายกฯ ก่อนพรรคการเมืองอื่นจะดีกว่า เพราะออกนโยบายประชานิยมสุดซ้ว เกทับบลัฟแหลก เพิ่มจำนวนเงินในนโยบาย อาทิ การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ขณะที่พรรคการเมืองอื่นนำเสนอ นโยบายซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง เช่น พรรค พชช.เสนอประกันรายได้ของผู้ใช้แรงงานประมาณวันละ 400 บาท แต่พรรค พชช. มาเกทับเพิ่มเป็น 425 บาท เป็นต้น เป็นประชานิยมสุดซ้ว อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ วินัยการเงินการคลัง ภาวะเงินเฟ้อ ข้าวของราคาแพงขึ้นมาโดยทันที

“การมุ่งหวังได้คะแนนเสียงเฉพาะหน้า โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายใดๆ เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง

นายกฯควรรีบไปเตือนพรรค พชช.ว่าระยะเวลาที่เหลือ 7 วัน นับจากนี้ไม่ควรออกนโยบายประชานิยมสุดซ้ว กระทั่งต่อประเทศชาติโดยรวมอีก โดยเฉพาะนโยบายการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำโดยไม่ดูตาม้าตาเรือ จะกระทบอย่างมากต่อธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กระทั่งการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปประเทศอื่นอีกด้วย” ที่ปรึกษา ทน.พรรค พชป.

## ‘สุเทพ’จะแข่งเพิ่มประชานิยม

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รพช.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุ เข้าสู่โค้งสุดท้ายสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ของประเทศไทย เห็น 2 พรรคใหญ่ ที่ต่างก็แจกแจกประชานิยมกัน เรียกได้ว่าใครดีใครได้ แต่ฟังดูแล้วกว่าหาหัวหันไม่น้อย ตั้งแต่การแข่งกันอัดฉีดค่าแรงขั้นต่ำ พรรคหนึ่งบอก 400 อีกพรรคหนึ่งเกทับเป็น 425 ในฐานะของพี่น้องผู้ใช้แรงงานคงชอบ เพราะขึ้นแบบก้าวกระโดด แต่ความเป็นจริงแล้ว บอร์ดค่าแรงจะต้องพิจารณาจากทั้งความเดือดร้อนของภาคแรงงาน คุณภาพของแรงงาน อุบัติเหตุเงินเพื่อ จีดีพีของประเทศ ดูภาวะการแข่งขันตลาดตามความเป็นจริง อีกเรื่องคือการเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี 18,000 บาท กับอีกพรรคผู้เป็น 20,000 บาท ประชานิยมนี้ผู้ประกอบการต่างพากันสะดุ้งโหยงกันทั้งประเทศ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีว่าจะจ้งกันไหวไหม

### ปราศรัยระดมกวัด18มี.ค.

“การจัดนโยบายประชานิยมมาต่อสู้อัน  
ทางการตลาด แ่งแย่งลูกค้ากันแบบดุเดือด  
เลือดพล่าน ของนักการเมืองมืออาชีพเขี้ยวลาก  
ดินที่สามารถเสนอทุกอย่างเพื่อให้ได้คะแนนเสียง  
แต่เมื่อเข้าไปแล้วก็เลยประชาชน เป็นเช่นนี้  
ครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อมองในมุมของคนธรรมดาที่  
อาจหาญมาทำพรรคการเมือง ก็รู้สึกหัวใจไม่น้อย  
กับผลกระทบต่อทุกภาคส่วนธุรกิจไทย ประชาชน  
จะออกหักกันชะเปลาๆ ฉะนั้นวันที่ 24 มีนาคมนี้  
คิดกันให้ดี อย่ายอมให้อารมณ์ของตัวเองตก  
เป็นเหยื่อของนักเลือกตั้ง อย่าให้ใครเอาขนมมาก  
หลอกล่อ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคมนี้ เวลา 17.30 น.  
ตนและแกนนำพรรคจะขึ้นปราศรัยที่สวน  
เบญจสิริ กทม. การปราศรัยครั้งนี้จะพิเศษกว่า  
ทุกครั้ง เพราะมวลมหาประชาชนบอกมาว่า เขา  
จะพกเอานกหวีดมาด้วย เขาจะพกเอามือตบมา  
ด้วย และเขายืนยันว่าจะเอาหัวใจดวงเดิมกลับ  
มาด้วย คือหัวใจที่เด็ดขาดกับความเลวร้ายของ  
ระบอบทักษิณ ใครที่เข็ดไม่ยอมให้ระบอบทักษิณ  
กลับมา เรามาเจอกัน”



## เกษตรกรเหยื่อสารพาราควอด อยากให้แก้ ก.ม. ขายที่ดิน ส.ป.ก.4-01

เรียน คุณเอก วิภาวดี  
กระผมเป็นหนึ่งในผู้ถูกผลกระทบจากสารพิษ “พาราควอด-คลอโรไพริฟอส โคลิโฟเซต” เพราะเกษียณอายุจากราชการไปทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกแต้ไม้ผลเช่น อโวคาโด แต่เพื่อนบ้านล้อมรอบเรา ปลูกแต้มันสำปะหลัง บ้านติดกับผมปลูกดอกไม้ ต้องฉีดยาฆ่าแมลง 3 ปีแรก ผมแข็งแรงมาก มีกินหนึ่งผมไล่หน้าไปดูเขาฉีดยาฆ่าแมลงดอกไม้ ทำเอาหน้า ปาก ลื่นซาไปหมด ไปหาหมอ ได้รับคำตอบว่ามีเคมีในกระแสเลือด ปัจจุบันนี้ 14 ปีแล้วที่ผมป่วยเป็นโรคลำไส้เนื้ออ่อนแรง ทำงานหนักไม่ได้ ลูก เมีย พ่อตา ต้องช่วยเหลือ

รัฐบาลโปรดจงช่วยเหลือ พวกเราชาวเกษตรกรด้วย หมู่บ้านเทพนา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ที่ผมอาศัยอยู่คนตายด้วยโรคมะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งในช่องท้อง บางคนก็พบชายไปเฉย ๆ รวม 10 คนแล้ว ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง น้ำไหลต่ำลงกลางหมู่บ้าน แล้วนำไปทำเป็นน้ำประปา คนเห็นแก่ตัวจากหมู่บ้านอื่นเข้ามาทำไร่มันสำปะหลังฉีดยาฆ่าแมลง แล้วก็หนีไปนอนบ้านตัวเองในหมู่บ้านอื่น ทั้งให้พวกเรานอนดมสารพิษ

อนึ่ง ชาวบ้านที่ทำเกษตรด้วยความยากจนบนที่ ส.ป.ก.4-01 เหล่านี้ทำไปขาดทุนไป เพราะผลผลิตราคาตกต่ำไม่แน่นอน รัฐบาลควรมองเห็นความจริง อนุญาตให้ผู้ครอบครองที่ดินเหล่านี้ที่มีอายุ 60-70 ปี มีโอกาสขายเป็นรางวัลบั้นปลายชีวิต ลูกหลานก็หนีเข้ากรุงเทพฯ กันหมด เมื่อขายที่ดินคนรวยมีเงินที่มาซื้อจะได้ปลูกผลไม้ราคาแพงเช่นทุเรียน ที่ต้องมีเงินทุนในการดูแล เกษตรกรจน ๆ ทั่วไปทำไม่ได้

การปลูกมันสำปะหลังเป็นการปลูกแล้วทิ้ง 6-7 เดือน จึงเก็บผลผลิต ทำให้มีเวลาว่างมากจึงไปเล่นไพ่ เล่นไฮโล ลูกหลานขายยาเสพติด จนติดคุกกันไปหลายราย ชาวบ้านก็คิดขายบ้านหรือไม่ก็คิดฆ่าตัวตาย ขอให้รัฐบาลใจกว้าง ปัจจุบันนี้กลายเป็นวีรกรรมไปมากแล้วอย่าให้มีแค่คนจนทนอยู่กับการทำเกษตรเลย ให้เขามีโอกาสขายยามชราบ้างเถอะ

ด้วยความเคารพ  
ทิม เทพนา  
.....

คุณทิม เทพนา ชาวหมู่บ้านเทพนา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้รับผลกระทบจากสารพิษยาฆ่าแมลงจนทำให้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยผู้ที่ฉีดยาฆ่าแมลงเป็นชาวไร่มันสำปะหลัง ซึ่งอาศัยอยู่ที่อื่นมาปลูกมันสำปะหลังที่ฉีดยาเสร็จก็กลับบ้าน ทั้งให้คนให้พื้นที่สุดดมยาฆ่าแมลงตายผ่อนส่ง จนป่วยเป็นมะเร็งบ้างก็ไหลตาย จะว่าไป จ.ชัยภูมิ จัดเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นชื่อของประเทศ มีโรงงานแป้งมันอยู่หลายแห่ง แต่เกษตรกรไทยปลูกอะไรก็รวยยาก ส่วนใหญ่แค่พออยู่พอกินใช้หนี้กันไปปีต่อปี

ส่วนการซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก.4-01 นั้น พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ส.ป.ก.4-01 มาตรา 39 บัญญัติว่า ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร ฯลฯ แม้จะมีการซื้อขายที่พิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยกันจริง นิติกรรมระหว่างโจทก์กับจำเลยก็เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายย่อมตกเป็นโมฆะ

การซื้อขายที่เป็นโมฆะเพราะวัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายนั้น ผู้ซื้อไม่สามารถฟ้องเรียกเงินคืนได้ เพราะเป็นการชำระหนี้โดยฝ่าฝืนกฎหมายโดยชัดแจ้ง ยกเว้นกรณี หากผู้ซื้อไม่ทราบมาก่อนว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูป หรือมีข้อกำหนดห้ามโอน ผู้ขายจะต้องคืนเงินที่รับไว้ให้แก่ผู้ซื้อ

การซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก.4-01 นั้นในตอนนี้มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งเป็นนโยบาย โดยบอกจะเปลี่ยนให้เป็น ส.ป.ก.ทองคำสามารถซื้อขาย โอนเปลี่ยนมือได้ แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะผิดวัตถุประสงค์คือที่ดินจะตกไปอยู่ในมือนายทุนที่ร่ำรวยจนหมด ประชาชนที่ขายไปอาจจะไม่มีเงินใช้แค่ไม่กี่ปี เทียบไม่ได้กับที่ดินทำกินที่สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลาน ความจริงสามารถให้คนรวยมาเช่าทำเกษตรกรรมได้ะครับ ถือว่าไม่ผิดวัตถุประสงค์ แต่คงเป็นข้อถกเถียงกันไปอีกนานสำหรับเรื่องการซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก.4-01

## เสนอให้นายางพาราของไทย แลกซื้อเครื่องบินใหม่ทำฝนหลวง

เรื่อง แสดงความคิดเห็น  
เรียน คุณเอก วิภาวดี

ขอเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายางพาราไปแลกกับเครื่องบินเกษตรฯ ทำฝนเทียม ดับไฟป่า ฝูงบินเกษตรฯ มีแค่เครื่องบินเก่า ๆ ทั้งนี้ ภารกิจยิ่งหนักมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะภัยแล้งบ้านเราฝั่งภาคเกษตร ต้องมีน้ำ สวมควรมีฝูงบินเกษตรฯ ที่ทันสมัย โดยเอายางพาราที่มีมากมายไปแลกกับประเทศไหนก็ได้ที่ทำเครื่องบินตามสเปกเรา จะหวังแค่งบประมาณอย่างเดียวพัฒนาไม่ทัน กว่าจะตั้งบซื้อเครื่องบินได้สักลำ น้ำแห้งหมดเขื่อนพอดี การแลกซื้อเครื่องบินอาจไม่ได้เงินทองแต่ประเทศได้ประโยชน์ อย่างน้อยจะได้จารึกว่าฝูงบินการเกษตรฯ ทันสมัย เพราะ รมว.เกษตรฯ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มอง

การณีไกล สมเป็นรัฐมนตรี

คนไทย

.....

เครื่องบินของกรมฝนหลวงและกองบินเกษตร มีอยู่ไม่กี่ลำ แต่แต่ละลำจะใช้ในภารกิจที่แตกต่างกัน เครื่องบินคาราเวน บรรทุกสารเคมีน้ำหนัก 700 กก. รวม 2,100 กก. ขึ้นบินโปรยสารเคมีในระดับความสูง 6,000 ฟุต ส่วนเครื่องบินคาราเวนจะใช้ได้ทุกชั้นตอน โดยเฉพาะชั้นตอนโจมตี เครื่องบินคาซา บรรทุกสารเคมีได้ 1,000 กก. ขึ้นโปรยสารเคมีในระดับความสูง 7,000 ฟุต เป็นการสร้างความชื้นให้กับชั้นบรรยากาศ โดยเครื่อง CASA มักใช้ในชั้นตอน 1 และ 2 เครื่องบินกิงแอร์ เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ระบบปรับความดัน สามารถก่อความเมฆแบบซูเปอร์แซนดิวซ์ ในระดับที่สูงมากกว่าหมื่นฟุต เครื่องบินโจมตียุทธการ แบบ 2 หรือ บ.จธ.2 (AU-23) สามารถบรรทุกสารเคมีได้เที่ยวละ 500 กิโลกรัม เครื่องบินลำเลียง แบบ 9 หรือ บ.ล.9 (NOMAD) เป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดเล็กบรรทุก สำหรับการนำทางพาราไปแลกเครื่องบินใหม่มาใช้งานทำฝนหลวงถือเป็นไอเดียที่น่าส่งเสริมครับ.

## S low Life

▶ เรื่อง : วรรณ กัดแก้ว

# จุลเทพ บุญยกรชนก

## คุณชายผักสลัดแห่งเมืองอ่างทอง



**ก**าเอ๋ยชื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงอนาคตไกล หยก-จุลเทพ บุญยกรชนก หรือคุณชายผักสลัด วัย 21 ปี เจ้าธุรกิจผักสลัดออร์แกนิกมาตรฐาน Earth Safe แบรินด์ “มังกรหยก คุณชายผักสลัด” ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง น้อยคนที่จะไม่รู้จัก และก็เชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยคงเคยได้ลิ้มลองผักสลัดที่มีขายอยู่ในท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ ทุกสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งในจังหวัดเศรษฐกิจอีกหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ ชลบุรี เป็นต้น

ชื่อเสียงของหยก หรือคุณชายผักสลัด ไม่ได้ดังแค่ใน จ.อ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียง แต่โด่งดังไปทั่ว

ประเทศ ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง เขาได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรอินทรีย์ดีเด่น จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2559 ด้วยผลงาน “ตำราพิชัยยุทธพิชิตผักสลัดอินทรีย์วิถีไทย” ที่เขาเขียนขึ้นเองจากประสบการณ์และการเรียนรู้การปลูกผักด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ 17 ปี โดยอาศัยต้นทุนความรู้ส่วนหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อของเขา และในปีเดียวกันนั้น ก็ได้รับรางวัลคนค้นคน อวอร์ด ครั้งที่ 8 เมดตาธรรมด้าจุนโลก สาขา

เยาวชนต้นแบบ

จากนั้นเป็นต้นมา หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ รายการทีวีต่างไปขอสัมภาษณ์ชีวิตและการทำเกษตรอินทรีย์ของเขาที่ ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง อาทิ รายการเกษตรชัด ทางช่อง New TV ตอนผักสลัดทำเงิน ซึ่งมี เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ เป็นพิธีกร และเป้ อารักษ์ นี้เองที่ตั้งชื่อ "คุณชายผักสลัด" ให้เขา ต่อมาหยกได้นำชื่อคุณชายผักสลัดไปตั้งชื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจและชื่อแบรนด์ธุรกิจผักสลัดของเขา "มังกรหยกคุณชายผักสลัด" ส่วน "มังกรหยก" นั้นเป็นคำที่พ่อใช้เรียกเขาในวัยเด็ก ซึ่งเป็นการเอาชื่อเล่นของเขากับชื่อเล่นของพ่อคือ "ก๊วยเจ๋ง" ซึ่งเป็นชื่อพระเอกในหนังสือเรื่องมังกรหยกมาอยู่ในชื่อเดียวกัน

## เรียนไม่เก่ง แต่ปลูกผักเก่งเป็นเลิศ

ต้องยอมรับว่าคนเราเกิดมามีความเก่งด้วยกันทุกคน อยู่ที่ว่าใครจะเก่งทางด้านไหน เก่งมาก เก่งปานกลาง หรือเก่งน้อย สำหรับหยกแล้วเขาออกตัวว่าเรียนไม่เก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ผลการเรียนที่ออกมาแต่ละเทอมต่ำตลอด ถ้าพูดอย่างชาวบ้านคือหัวไม้ให้แม้ว่าใจจะรักเรียน แต่ในด้านเกษตรต้องถือว่าเป็นทางของเขา เนื่องจากครอบครัวพ่อแม่ทำเกษตร และเขาเองก็ช่วยครอบครัวมาตลอดตั้งแต่เริ่มเรียนมัธยม

"ตอนอยู่ ม.4 และ ม.5 เคยไปสอบโรงเรียนนายสิบทหารสองครั้งสองคราแต่สอบไม่ติด ทั้งที่ก่อนสอบได้ไปตีพิเศษที่กรุงเทพฯ ทุกสัปดาห์ หนังสือก็

ขยันอ่าน แต่สุดท้ายสอบไม่ติด ตอนนั้นรู้สึกเครียดมาก จนต้องเข้าโรงพยาบาลและคิดสั้น แต่โชคดีที่แม่คอยให้สติ ซึ่งคำพูดของแม่ครั้งนั้นทำให้ผมคิดได้ พยายามตั้งใจ ค่อยๆ คิด ในที่สุดก็เห็นว่าการทำเกษตรน่าจะ เป็นทางของผม และมั่นใจในศักยภาพตัวเองที่จะทำ ตรงนี้ เพราะครอบครัวผมก็ทำเกษตรทำปุ๋ยอินทรีย์ขาย อยู่แล้ว ผมคิดว่าการทำเกษตรจะทำให้ครอบครัวหลุดพ้นจากความจน และทำให้พ่อแม่มีชีวิตที่สุขสบายได้ ในอนาคต ผมจึงตั้งใจว่าหลังจบ ม.6 ตั้งใจจะทำเกษตรไปเรื่อย ๆ"

หลังจากสภาพจิตใจกลับเข้าสู่โหมดปกติ การเรียนมัธยมปลายยังดำเนินต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่หยกมุ่งมั่นมากคือหันมาเอาจริงกับการทำเกษตร เริ่มต้นด้วยการปลูกผักสลัดพร้อมกับการเขียนตำราพิชัยยุทธพิชิตผักสลัดอินทรีย์วิถีไทยขึ้นมาเล่มหนึ่ง โดยองค์ความรู้ในการเขียนตำราได้รับการบ่มเพาะจากพ่อส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งมาจากการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตัวเองและ



การลงมือปลูกผักด้วยตัวเองจนได้ผลเป็นอย่างดี ซึ่งตำรานี้ต่อมาได้ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรอินทรีย์ดีเด่น จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2559

"เนื้อหาของตำราพิชัยยุทธพิชิตผักสลัดอินทรีย์วิถีไทยของผม จะพูดถึงสายพันธุ์ผักสลัด การปรุงดิน การเพาะกล้า การลงปลูก การดูแลหน้าดินในแต่ละวัน การดูแลผักสลัด การให้น้ำ เวลาการรดปุ๋ย รดสมุนไพร รดป้องกันเชื้อราแต่ละวัน การป้องกันเชื้อรา ป้องกันแมลงศัตรูพืช การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ การทำสมุนไพร ป้องกันเชื้อรา การทำปุ๋ยสูตรขมขื่น การปลูก เก็บเมล็ดพันธุ์ แหล่งซื้อวัสดุอุปกรณ์





ปัจจุบันผมได้เปิดอบรมการปลูกผักให้กับผู้ที่สนใจในการทำเกษตรมาแล้วทั้งหมด 97 รุ่น รวมประมาณ 3,000 คน รุ่นต่อไปเป็นที่ 98 แต่จะรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 12-20 คน และจัดอบรมเดือนละครั้ง เพราะที่ผ่านมาใครมาสมัครเราก็รับ บางรุ่นจำนวนจึงมากถึง 50-60 คน ถือว่ามากเกินไป เพราะฉะนั้นใครจะมาเรียนในรุ่น 98 ก็อยากให้ติดตามในเพจคุณชายผักสลัดกับมังกรหยก Mungkomyok ผมจะประกาศให้ทราบ” คุณชายผักสลัดกล่าว

## อยากให้คนไทยได้กินของดีก่อนชาติอื่น

หยก กล่าวไว้ว่า แรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์นอกจากต้องการทำในสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองและต้องการหลุดพ้นไปจากความยากจนแล้ว อยากให้คนไทยได้กินของที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย โดยเป็นของที่เขาดูแลจากใจจริงๆ

“เดิมพื้นที่ปลูกผักสลัดของผมมีอยู่ประมาณ 1 ไร่ครึ่ง แต่ความต้องการของผู้บริโภคมีมากขึ้น ออร์เดอร์เข้ามาต่อเดือนอยู่ที่ 10 ตัน แต่เรารับเท่าที่ผลิตได้ ดังนั้นปีนี้ผมจึงเช่าที่ดินอีก 6 ไร่ติดกับที่เดิมเพื่อปลูกเพิ่ม ตอนนี้กำลังลงเมลอนและจะลงมะเขือเทศราชินีด้วย ผมกล้าพูดได้เลยว่าผักที่ปลูกในสวนผม ทุกต้นจะต้องผ่านมือผมในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งหรือทุกกระบวนการ เช่น ผมอาจจะเคยเพาะเมล็ด เคยลงดิน เคยให้น้ำ ฯลฯ เพราะทุกเช้าผมจะต้องเข้าไปดูแลตลอด

ซึ่งผมทำมา 3 ปีแล้ว

ขณะที่ในการแปรรูปสินค้าผมเองก็มีโรงแพ็คเกจจิ้งที่ได้มาตรฐาน อย.จีเอ็มพี โดยได้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว เหนืออื่นใดผักสลัดของผมยังได้รับตรารับรอง Organic Thailand หรือระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร ในขณะที่ที่ยังเรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และยังได้มาตรฐาน Earth Safe ที่ยืนยันว่าผักปราศจากสารเคมีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ผมเองมองถึงการส่งออกต่างประเทศอยู่เหมือนกัน แต่วันนั้นถ้าจะมาถึงคงอีกนาน เพราะที่ผมตัดสินใจทำตรงนี้ก็อยากให้คนไทยเราได้กินก่อนคนชาติอื่น ขนาดพวกฝรั่งยังให้คนในประเทศเขาได้กินของดีก่อนส่งออกเลย ผมเองก็เช่นกันต้องการให้คนไทยได้กินผักสะอาด อร่อยและปลอดภัยก่อนใคร จะได้มีสุขภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น”

## ใครก็ประสบความสำเร็จได้ แค่หาตัวเองให้เจอ


ใครจะคิดว่าจากเด็กหลังห้องที่ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จด้านการศึกษา แต่วันนี้เขาผลัดดันตัวเองให้ขึ้นมาอยู่แถวหน้า กลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่มั่นคงและมีอนาคตที่สดใสในวัยแค่ 21 ปี เหนืออื่นใดคือเขาได้นำความภาคภูมิใจมาสู่พ่อแม่

“บางคนอาจจะคิดว่าผมหมดอนาคต หมดหนทาง ไม่มีแม้ความสามารถ แต่ใครจะรู้ว่าธรรมชาติมักมอบความสามารถและสติปัญญาให้มนุษย์ทุกคนเสมอเช่นเดียวกับผม ที่ได้กลับมาคิดใหม่จากรื่องราวในอดีตที่



เป็นทั้งเด็กเรียนหนังสือไม่เก่ง ไม่มีอนาคต และไม่มี  
เงินทุน แต่สิ่งที่มีคือ ต้นทุนชีวิตในด้านการเกษตร  
พ่อแม่ผมเป็นเกษตรกร ทำให้ผมได้ซึมซับวิชา  
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรมากมาย ผมจึงนำต้นทุนชีวิต

ที่ได้รับจากพ่อแม่มาศึกษาเรียนรู้ ควบคู่กับการทดลอง  
จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งแม้ไม่ได้เรียนทฤษฎีใน  
ห้องเรียน แต่สิ่งที่สอนผมมากที่สุดคือห้องเรียนธรรมชาติ  
รู้จักอดทนที่จะรอโอกาสและการอดออมเพื่อต่อยอด  
ธุรกิจ จนถึงตอนนี้ต้นทุนชีวิตที่ได้ลงทุนไปองงเงยเป็น  
ผลกำไรแห่งความสุขที่ผมได้รับ

ผมเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับคุณได้เพียงแค่  
คุณคิดใหม่ใช้เงินเป็น คุณก็จะเห็นความสุขแบบผม  
แน่นอน ท้ายสุดนี้ผมอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับใคร  
ก็ตามที่เรียนไม่เก่งอย่างผม หรือใครที่กำลังท้อแท้ใน  
ชีวิต ผมเชื่อว่าทางที่ใช่ของทุกคนมี เพียงแต่ต้องหาให้  
เจอ เหมือนอย่างผม แล้วก้าวเดินไปอย่างมุ่งมั่นและ  
มั่นคง” คุณชายฝึกสลัดกล่าวทิ้งท้าย 

# LETTERS

136 Na Ranong Road, Klong Toey, Bangkok 10110

Fax: 02 240-3666 email: sundaypost@bangkokpost.co.th



## SHOPPING FOR A JUDGE

Thanathorn Juangroongruangkit, leader of the Future Forward Party, in a recent interview with the Bangkok Post, is quoted as saying "The criminal charges against Khun Thaksin [were laid] under the military government ... we are proposing to get him back. Reopen the cases against him, and the judge has to be neutral ... he has the right to a free and fair trial."

This is such a tendentious statement. A case is "reopened" when there is new exculpatory evidence which there is not in this case and nor has it been presented. Reopening isn't to shop for a new judge.

**Hillary**

## KILLING IN THE NAME

The live-streamed evil from the zealously devoted fanatics of their white supremacist ideology says it all too clearly. It is precisely to escape such deadly ideological zealotry at home that many moderate, peace-loving Muslims, Democrats, Christians, atheists, Republicans, Buddhists and others migrate to better countries, such as New Zealand.

It is an ugly fact that religion has always been a powerful force for hate that inspires violence, whether the Christian crusaders and inquisitors, the ideological purists of communism

re-educating in their gulags, the Islamic jihadi, the zealous fascism of the Nazis, the toxic nationalist monks of Burmese Buddhism, Maoists disappearing critical thinkers, the hate-filled Hindu nationalists of India and so on. Atheists and the non-religious can also commit evil, but it takes religious fervour to kill in the name of your chosen ideology that demonises others.

**Felix Qui**

## CHIPPING AWAY

Every year, farmers throw away their precious resources by burning agricultural waste. If the Ministry of Agriculture and Cooperatives would mount a comprehensive plan to educate farmers in the practice of composting and mulching combined with the provision of chipping machines at the cooperative and village level, the benefits would be profound. No necessity to burn, reduced need for inorganic fertiliser and higher yields of quality produce would result. Farmers would save money and enjoy better health.

Instead of billions for useless military toys, why not mobile chipping machines for every village cooperative? Really, why not?

**Michael Setter**

## GREAT BRITISH BULLDOG SPIRIT

I am on holiday in Phuket. I had hoped that when I land at Gatwick, I would

be returning to a liberated UK, free from those unelected bureaucrats who have constantly insulted our country and our prime minister over Brexit. It is shameful that this great nation appears to be going to the EU with a begging bowl! We have paid billions into the EU budgets over 40 years as the second largest contributor, and this "club" has the audacity to refuse our exit without paying a scandalously large exit fee!

I hope we will at last regain our sovereignty, and our future will be in our own hands. Europe can become a "super state" if it wishes to be under the thumb of Germany.

In my view, this concept of a future "United Europe" is already failing. Apart from Germany, almost every other country in Europe is almost bankrupt. Germany's national debt is a sensible 60% of GDP.

The other countries' figures are: France, 97%; Italy, 131%; Austria, 75%; Belgium 101%; Greece, 190%; Portugal, 120%; Spain, 97%. Only a few minor Euro zone countries, and the Nordic countries are not so indebted. Unemployment in the Euro zone countries is extremely high 10 years after the financial crash of 2009. Ranging from 19% in Greece to 3.2% in Germany. The UK's national debt has dramatically increased from 600 billion to 1.8 trillion pounds from 2009 to 2018

— 87% of the GDP. But its unemployment figure is just 4% as over 1 million jobs have been added since the 2016 Brexit vote.

Sure, there will be some turmoil for 1-2 years after “regaining independence”, but in the long term we will be much better off out of the tyranny of Europe. Don’t forget that we are the fifth largest economy in the world, and have dominated the world in many of the innovations in governance, politics, industry, scientific and medical research, sports and numerous other areas that the world takes for granted.

This tiny country has contributed more to the world than any other country in the world. It has survived as a great independent nation for over 1000 years, and will continue to do so in the future. We survived two world wars, the 1930s depression, and the 2008 financial crisis. We can and will survive a hard Brexit. Where is the great British bulldog spirit? After all, it is in the DNA of the British people.

**LA Damani**

## **BUYER BEWARE**

Dear Chiang Mai tourists,

Concerning our current hazardous level of air pollution, please leave. Your presence helps our economy. But your health is more important.

Come visit us some other time.

**From a caring resident**



เกษตรกรแปลงใหญ่  
สู่ได้คุณภาพสูง  
ใบไม้ผักโลตัส

จากเกษตรกรไทยไปผ่านคนกลาง  
ใจพัฒนา จ. พระนครศรีอยุธยา

☑ ขยายโครงการ...จิราภรณ์ เลหาะรัตนะวิบูลย์ หัวหน้าส่วนงานอาหารสด เทสโก้ โลตัส ผันกิจกรรมเกษตรและสหกรณ์ ขยายโครงการรับซื้อผักตรงจากเกษตรกร จับมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาгурร่วมใจพัฒนา อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ส่งผักคุณภาพดีปลอดภัย เฉลี่ย 30 ตันต่อเดือนส่งขายในร้านเทสโก้ โลตัส 22 สาขาทั่วภาคกลาง

# พันธุ์จิวลือต2 แม่ว-ปุ-เจ้แดง

ปปช.เปิดไต่สวน71ราย  
'บิกตู'อุ้มคำคม-ท้าวเหนื่อ  
'พิชัย-ซัชชาติ'โต้จบ-ศก.  
เทือกนัदनกหวีด-มือตบ  
'อนุทิน'เผย4ข้อร่วมรบ.  
สุวัจน์ชี้24มี.ค.พลิกล็อก  
'บิกตู'อ่อนชาวเชียงราย'ทนกับผมอีกนิดนึง' อย่าให้  
5 ปีที่ผ่านมาล้ม พร้อมอุ้มคำเมือง (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

พันธุ์จิวลือ

**'บิกตู'ลุยวันหยุด.เชียงราย-แพร์**  
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2  
กองบิน 6 (บน.6) กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์  
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความ  
สงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์  
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายเกษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พล.อ.วิลาศ



ลุยฝั่งธนฯ

นายซัชชาติ ลิทธิพันธุ์  
แคนดิเดตนายก  
รัฐมนตรี พรรคเพื่อ  
ไทย ลงพื้นที่หาเสียง  
ช่วย พ.ต.ท.วันชัย  
พิภักดิ์ ผู้สมัคร ส.ส.  
เขตตลิ่งชัน เบอร์ 3  
แวะทักทายถ่ายรูปกับ  
ประชาชน ที่บริเวณ  
ตลาดสดเวสต์มาร์เก็ต  
เขตตลิ่งชัน กทม.  
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม

อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางด้วยเครื่องบิน Casa C-295W ของกองทัพบก (ทบ.) ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.เชียงราย และ จ.แพร่ ทั้งนี้ เมื่อเดินทางถึง จ.เชียงราย พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลฟาร์ด ทะเบียน กค 4 เชียงราย ไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับ โดยนายกฯได้กล่าวขอบคุณในน้ำใจไมตรี และระบุว่าถึงจะเปลี่ยนลุคยังก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย ศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางพลังประชารัฐ เพื่อติดตามการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุของ จ.เชียงราย โดยมีประชาชนต้อนรับประมาณ 200 คน นายกฯกล่าวว่า “รัฐบาลนี้สร้างอนาคตสร้างโอกาส รัฐบาลนี้ทำมาหลายอย่าง ตั้งนั้นสิ่งที่ทำมา 5 ปี อย่าให้มันล้มระเน่ สัญญาได้หรือไม่ ถ้าไม่สานต่อมันจะล้ม ผมก็มานั่งเสียดายอยู่ เสียตายโอกาสประเทศไทยต่างชาติสนใจการลงทุนวันหน้าก็จะขยายมากขึ้น พวกเราหัวใจนักสู้ อดทนมานานแล้ว ทนกับผมอีกนิดนึง ผมสัญญาจะทำอนาคตให้ท่าน ตอนนี้อยู่ยังมีเวลาอยู่”

## ปชช.2หมื่นรอรับ-เปรียบ‘พ่อบ้าน’

พล.อ.ประยุทธ์เดินทางไปยังศาลากลาง จ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือแสดงโครงการบำนาญคนให้แก่มูลนิธิชุมชน โดยมีประชาชน 20,000 คน ให้การต้อนรับ นายกฯจะร่วมรำลึกคำคมด้วยการอุ้มคำเมืองว่า “ถึงตัวจะไม่ใช่คนแรก ของหัวใจ แต่ความรู้สึกที่ฮือไปก็มากกว่าไฟที่ผ่านมา” นายกฯกล่าวอีกว่า เคยมาเชียงราย 3 ครั้งแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ยังกักทุกคนเหมือนเดิม รักแต่ๆ รักขนาดๆ รักมากๆ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐมนตรีลงมาฟังเสียงชาวบ้าน อย่าฟังรายงานอย่างเดียว ต้องดูของจริงด้วย

“การบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่การบริหารบริษัท ใครจะเก่งมาจากไหนไม่รู้ บริษัทมีส่วนได้ส่วนเสียคือผู้ถือหุ้นและจ้างคนมาบริหาร ถ้าบริหารไม่ดีขาดทุนเยอะก็ไล่คุณออกเอาคนใหม่มา ผมทำอย่างนั้นไม่ได้ ต้องสร้างให้ทุกคน ผมเปรียบเสมือนพ่อบ้าน มีสมาชิกครอบครัว 68 ล้านคน มีความต้องการแตกต่างกัน ต้องทำให้คนในครอบครัวมีความสุข ต้องสร้างประชาธิปไตยใหม่ให้ได้ ที่เป็นประชาธิปไตยสากลที่ทุกคนอยากได้จำไว้ไม่ใช่บริษัท จะมาเรียกตั้งเต็งอะไรไม่มี วันนี้อาศัยความรู้สึกอย่างเดียว เราต้องเป็นรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล มีความเข้มแข็ง และมีเสถียรภาพ ส่วนผู้นำใครอยากเป็นก็เป็น แต่ต้องทำอย่าง

ผมทำมันถึงจะเกิดขึ้น ทั้งหมดอยู่ที่พวกท่าน” นายกฯกล่าว

## แจ้จ้งขึ้นค่าจ้าง-24มี.ค.วันใหม่

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีเรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถ้าจะปรับขึ้นก็ต้องขึ้นให้กับแรงงานต่างด้าวด้วย ต้องเท่าเทียมกันหมด ไม่เช่นนั้นจะผิดทันที องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) จะเล่นงานตาย จึงต้องพิจารณาว่าจะขึ้นเท่าไร วันนี้คณะกรรมการ 3 ฝ่ายพิจารณาอยู่ 300-330 บาท การจะขึ้นได้ต้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ไปรับรอง อย่งไรก็ตาม วันใหม่คือวันที่ 24 มีนาคม 2562 ต้องการวันใหม่แบบไหน คิดถึงคนอื่นเขาด้วย ทำให้มันดี ทุกคนต้องซื่อสัตย์จงรักภักดี ประเทศไทยมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราจะมิพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นั่นคือมิ่งขวัญหลักชัยของประเทศ คนชั่วก็มีอยู่อย่าให้มันทำ ประเทศชาติจะเข้มแข็งด้วยความมั่นคง มีเสถียรภาพทางการเมือง รัฐบาลเข้มแข็ง ผมถึงต้องเข้ามา ถ้าไม่เข้ามามันจะเกิดอะไรขึ้น คิดกันตรงนี้ด้วย ซื่อสัตย์จริงๆ อย่าไปอึกนะกรุงเทพฯ

จากนั้นนายกฯเดินทางไปเป็นประธานเปิดสะพานข้ามแม่น้ำกก ตามโครงการสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น และเดินทักทายประชาชนที่มาต้อนรับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายกฯมาถึงร้านเอกโอชา



### ทัวร์เหนือ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ทดลองสีซอและร่วมถ่ายรูปกับประชาชนที่มาต้อนรับระหว่างเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม



ชมคลิปวิดีโอ

เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน มีชาวพบุรีจำนวนหนึ่งเดินทางมาร่วมงานแต่งงานที่ร้านดังกล่าว และเมื่อทราบว่ายานกฯเดินทางมาต่างก็วิ่งเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยความดีใจ โดยชาวบ้านบอกว่า “จะเลือกลุงตุ้” พล.อ.ประยุทธ์ จึงกล่าวตอบทันทีว่า “ผมไม่ได้ลงเลือกตั้ง” ซึ่งชาวบ้านได้บอกนายกฯว่า “หนูจะเลือกพรรค”

## อันคนแป๊ะ-ชิลต.ผิดแต่งงานผิด

ที่สนามกีฬา อบจ.แพร่ พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางมาตรวจราชการดำเนินการของ จ.แพร่ เรื่อง “ไม่มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” พร้อมเป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนป่าชุมชน และมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ราษฎร โดยมีข้าราชการและประชาชนให้การต้อนรับประมาณ 5,000 คน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกับประชาชนคนหนึ่งว่า ยินดีที่ได้มาในวันนี้ “มาเยือนเมืองแป๊ะมาแลประชา เพราะอีกจึงมา มาหา อีกนะๆ อย่งไรก็ตาม อย่าให้ใครสร้างวาทกรรมเอื้อประโยชน์ ทุกคนต้องทำให้ถูกกฎหมาย ผมไม่มีกิจการธุรกิจใดๆ ครอบครัวยังไม่มี ครม.ที่นั่งตรงนี้ก็ไม่มี เป็นข้าราชการมาทั้งชีวิต”

โดยช่วงหนึ่งนายกฯ ระบุว่า “ขอโทษที่เจ็บลูกตา ไปผ่าตามา แต่ต้องมา เพราะคิดถึงชาวแป๊ะ พร้อมกับถามประชาชนว่า รักผมหรือเปล่านั้นจริงหรือไม่ 24 มีนาคม 62 รู้กัน พุดมากก็อันตราย ทั้งนี้ ถ้าเลือกตั้งผิด เหมือนแต่งงานผิด เลือกสามีผิดเหมือนเลือกตั้งผิด เลือกเมียผิดจนตัวตาย เลือกสามีผิดคิดจนตัวตายใหญ่ตายซ้ำตายซาก ในเรื่องพันท้ายนรสิงห์ที่ยอมตายเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด แต่วันนี้บางคนติดคุกยังไม่ยอมเลย พวกที่หนีๆ กันอยู่ ส่วนการหาเสียงเป็นอย่างไร ต้องมีผู้นำเข้มแข็ง ส.ส.มีคุณภาพ มีรัฐบาลเข้มแข็ง รัฐมนตรีเข้มแข็ง ถ้าหัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก ถึงหางส่ายหัวต้องไม่กระดิก ประเทศถึงจะเดินหน้าได้ วันนี้ขอความสามัคคีคืนมา”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในตอนท้ายนายกฯ ได้คว้าไมโครโฟน ร้องเพลง “คนดีไม่มีวันตาย” ของธีร ชัยเดช พร้อมๆ กับเดินทักทายประชาชน

## ลับตาหน้ารัฐผลสถานะ ‘บักตุ้’

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบคุณสมบัติ

แคนดิเดตนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่าขณะนี้ได้เข้าสู่การพิจารณาของกรรมการ กกต.แล้ว เพื่อให้มีข้อคิดเห็นทางกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อความรอบคอบ จึงเสนอให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายของ กกต.พิจารณา ส่วนคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2543 ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนำมาใช้ในการตีความสถานะหัวหน้า คสช.ว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ตนและกรรมการ กกต.เห็นและรับทราบมาเป็นลำดับแล้ว รวมถึงคำวินิจฉัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวด้วย คาดว่าในลำดับถัดมาจะทราบความชัดเจน

## ‘อุตตม’ ลุยหัวหิน-เทงบเอาใจ

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยนายอนุชา นาคาศัย ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคกลาง และนายอุดร ออลสัน ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 หัวหิน-ปราณบุรี ลงพื้นที่ตลาดสดฉัตรชัย เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อพบปะและแนะนำตัวผู้สมัครกับพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนส่งเสียงเชียร์ “ลุงตุ้ ลุงตุ้” และ “รักลุงตุ้” อยู่เป็นระยะๆ

นายอุตตมขึ้นรถปราศรัยกับประชาชนว่า ขอโอกาสให้พรรคได้เข้ามารับใช้ชาวหัวหินเป็นพรรคใหม่ แต่ใจเต็มร้อย ซึ่งล่าสุดรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์อนุมัติงบ 900 ล้านบาท เพื่อสร้างท่อจากเขื่อนเพชรมาที่นี่ รถไฟรางคู่ ซึ่งกำลังดำเนินการ และรถไฟความเร็วสูงกำลังตามมา การท่องเที่ยวก็จะได้อานิสงส์เต็มๆ เพราะพรรค พปชร.จะพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว นอกจากนี้ทราบมาว่า คนหัวหินอยากได้สนามบินอินเตอร์ ระดับนานาชาติ จะไปศึกษาเพื่อทำให้เกิดขึ้นจริง

## ปลื้มโพล ‘บักตุ้-พปชร.’ ยังแรง

“นาที่นี้ต้องลุงตุ้เท่านั้น ใครจะพูดไม่เอาลุงตุ้ แต่เราเอา ใจคนหัวหินอยู่กับลุงตุ้ เราไม่มีจุดประสงค์อื่น ถ้าบ้านเมืองไม่เป็นแบบนี้พรรคพลังประชารัฐคงไม่เกิด วันนี้ประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านเราจะไม่เดินไปบนถนนเส้นเดิมที่ขัดแย้ง แต่เราจะก้าวไปสู่ออนาคตที่สดใสร่วมกันพร้อมทั้งมั่นใจว่าพรรค พปชร.จะสามารถปกป้องในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ได้ ส่วนกรณีโพลของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์มีคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ 1 และพรรค พปชร.จะได้ที่นั่ง ส.ส.ประมาณ 100 ที่นั่งขึ้นไปนั้น เป็นที่น่ายินดี เป็นกำลังใจแต่เราฟังโพลเป็นข้อมูล

ประกอบ สุดท้ายต้องทำงานเต็มที่ มั่นใจว่าจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน” นายอุตตมกล่าว

## เตรียมแผนหาเสียงโค้งสุดท้าย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค พปชร. กล่าวว่า มีความมั่นใจว่าจะปักธงใน กทม.ได้แน่นอน เพราะจากการลงพื้นที่หาเสียงกระแสของพรรคดีมากและประชาชนตอบรับจะเลือกพรรค พปชร. ส่วนโค้งสุดท้ายจะเดินสายจัดเวทีปราศรัยใหญ่ต่อเนื่อง โดยวันที่ 19 มีนาคม ที่ จ.สกลนคร วันที่ 20 มีนาคม จ.อุบลราชธานี วันที่ 21 ที่หน้าศาลากลาง จ.ชลบุรี ปิดท้ายที่ กทม.วันที่ 22 มีนาคมนี้ ที่สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ จะมีฝูงพลชุดใหญ่ร่วมปราศรัย โดยจะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังเวทีต่างๆ ของพรรคทั่วประเทศ และยังไม่มีการให้ พล.อ.ประยุทธ์มาปรากฏตัวเวทีสุดท้าย จะประเมินสถานการณ์และจะหาวิธีการให้ได้พบประชาชนมากขึ้น ส่วนจะเป็นภาพและเสียงสดของ พล.อ.ประยุทธ์ หรือไม่นั้น เรากำลังดูวิธีการอยู่ เพราะความจริงแล้ว พล.อ.ประยุทธ์อยากมาเดินหาเสียง อยากมาพบประชาชน แต่ท่านทำได้แต่พูดคุยและให้กำลังใจ

## ‘เงื่อนงำ’ ลุยหาเสียงกำแพงเพชร

ที่ จ.กำแพงเพชร คุณหญิงสุรดา รัตน์ เกษราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคทั้ง 4 เขต โดยเปิดปราศรัยย่อยที่ตลาดนัดลานกระบือ อ.ลานกระบือ หาเสียงให้กับนายอดุลรัตน์ แสงประทุม ผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร เขต 2 และที่ตลาดไทรงาม อ.ไทรงาม หาเสียงให้กับนายปรีชา เฟื่องภู ผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร เขต 4 จากนั้นเดินพบประชาชนบริเวณตลาดท่ามะเขือ อ.คลองขลุง หาเสียงให้กับนายจรัญ อิศระบัณฑิตกุล ผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 ก่อนจะไปเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่ตลาดเคโนท์ อ.เมืองกำแพงเพชร หาเสียงช่วย ด.ต.วีระศักดิ์ สุนสา ผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร เขต 1

คุณหญิงสุรดา รัตน์กล่าวว่า ขอให้ชาวกำแพงเพชรเลือกพรรค พท.เหมือนเดิม แม้คนเก่าของพรรคจะย้ายพรรคไปหมด แต่ถ้าเลือกพรรค พท.จะได้ต้นในฐานแคนดิเดตนายกฯ เข้าไปทำงาน วันที่ 24 มีนาคมนี้ ขอเขตละไม่ต่ำกว่า 70,000 คะแนน อย่าเลือกเพราะเกรงใจใครหรือรักใคร ดังนั้นการออกจากทุกซ์ต้องเลือก



พรรค พท.ทุกเขต

## ‘ชัชชาติ’อัด‘สมคิด’อ้านักการเมือง

ที่ตลาดนัดบางพลัด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ บัญชีรายชื่อ นายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย (พท.) ลงพื้นที่ช่วยนายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขต 30 หาเสียง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยนายชัชชาติ ให้สัมภาษณ์กรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หักคะแนนการเมืองบอกเศรษฐกิจไม่ดีทั้งที่ต่างชาติดียอมรับไทยมีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดว่า ไม่เถียงว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยไม่ได้เลวร้ายมาก แต่การกระจายสู่ระดับกลาง ระดับล่างมันไม่ได้ หากลงไปเดินตลาดถามพ่อค้า แม่ค้าเขาไม่มีจะกิน แม้อากาศไม่ไป แต่เงินอยู่ข้างบนหมด ดังนั้น หัวใจคือการกระจายเพื่อให้เงินหมุนอยู่ในประเทศ สิ่งที่พรรค พท. จะดำเนินการคือจะเข้าไปดูที่ฐานราก หมุนเศรษฐกิจจะดีขึ้น ดูแลคนตัวเล็กตัวน้อย รัฐบาลควรเร่งเตรียมการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม

“นายสมคิดระบุว่านักการเมืองพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ต่างชาติดูความเชื่อมั่นนั้น ผมมองว่าความมั่นใจไม่เกี่ยวกับสิ่งที่นักการเมืองพูด แต่นักลงทุนเห็นข้อเท็จจริงในปัจจุบันอื่น เช่น รัฐบาลไม่ได้มาจากประชาธิปไตย มี ม.44 ทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจ กฎหมายที่ออกมาอาจลดทอนสิทธิเขาโดยไม่มีที่มาที่ไป มันมีบรรยากาศตรงนี้ อย่างอ้างว่านักการเมืองพูดเพราะนักลงทุนมีข้อมูลของเขาและไม่มาฟังนักการเมืองพูด” นายชัชชาติกล่าว

(อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 10

### พันธุ์จิวลีสล็อต

## ‘อนุทิน’ประกาศจุดยืนหลังเลือกตั้ง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหัวข้อ จุดยืนพรรค ภท. ว่า 1.ถ้าพรรค ภท. เป็นที่ 1 จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยเชิญทุกพรรคมาร่วมกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน ตามที่ทุกพรรคสัญญาไว้กับประชาชน และสร้างประชาธิปไตยที่แข็งแรง จะเดินไปกราบขออภัยวิงวอนทุกพรรค ให้มาร่วมกัน ให้ได้มากกว่า 376 เสียง เพื่อที่นายกฯ จะมาจากสภาผู้แทนราษฎรอย่างสมบูรณ์แบบ โดยที่ ส.ว. ไม่สามารถมีส่วนเข้ามา กำหนด หรือลงมติ

ให้เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎรได้ หลักการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือกนายกฯ ต้องนำมาใช้ทันที มันใจว่าถ้าได้ที่ 1 สามารถทำให้ทุกพรรคประสานงานกัน ร่วมมือกันเป็นรัฐบาลได้ จะเป็นจุดเริ่มต้นการยุติความขัดแย้งของประเทศไทย และป้องกันอำนาจจนอกระบบแทรกแซงหรือชี้นำสภาผู้แทนราษฎรได้

นายอนุทินยังระบุว่า 2.ถ้าไม่ได้เป็นที่ 1 พรรคภท. จะไม่จัดรัฐบาลแข่งกับพรรคที่ 1 หรือพรรคที่ 2 แครพและยอมรับการตัดสินใจของประชาชน 3.ถ้าพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเชิญ ภท. ร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะพิจารณา 4 เรื่อง 1.เขตทุนสถาบันสูงสุด 2.ประเทศไทยต้องไม่เดินหน้าสู่ความขัดแย้ง 3.รัฐบาลต้องมีเสถียรภาพบริหารประเทศได้ 4.ประชาชนต้องได้รับการแก้ไขปัญหาค่าแพง เป็นเรื่องแรก

“ถ้าพิจารณาแล้ว ไม่เป็นไปตามข้อ 1-4 ผมก็เป็นฝ่ายค้าน เพราะไม่ต้องการทำร้ายประเทศไทย และประชาชน เลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมากประชาชนคือผู้ตัดสินใจกำหนดทิศทางประเทศไทย ให้เดินสู่ความขัดแย้ง หรือเดินออกจากความขัดแย้งผมรักประเทศไทย” นายอนุทินกล่าว

## ขทพ.บุกอุบลฯหวัง‘จินตawe’

ที่ จ.อุบลราชธานี นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา (ขทพ.) พร้อมนายนิกร จำนง ผู้อำนวยการ ขทพ. นายเสน่ห์ ขาวโต กรรมการบริหารพรรค ได้ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 10 เขต โดยนายวราวุธขึ้นเวทีปราศรัยข้างศูนย์ประสานงานเขต 10 อ.น้ำยืน ว่านโยบายทางด้านเกษตรที่พรรค ขทพ.ให้ความสำคัญกับปัญหาอยู่ 2 ประเด็นคือ การปลูกได้แต่ขายไม่เป็นและผลผลิตต่อไร่ไม่สูงเท่าที่ควร ถ้าวันนี้สามารถขายได้ตรงให้กับผู้ซื้อจะขายได้แพงกว่า ผู้ซื้อเองก็ซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่า ต้องการเสริมเชื่อมโยงให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะใน จ.อุบลราชธานีเท่านั้น แต่จะเสริมศักยภาพให้กับเกษตรกรทั้งประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชื่อมโยงเพิ่มเติมช่องทางการขาย นอกจากนี้จะสนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาจับบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ได้มาขายฝัน แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและจะทำให้เกิดขึ้นจริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขทพ.เคยมี ส.ส.ในภาคอีสานเกือบทุกจังหวัด ทาง ขทพ.จึงคาดหวังว่าการลงพื้นที่หาเสียงครั้งนี้จะสามารถนำผู้

แทนเข้าสภาในนามของพรรคเพื่อสะท้อนปัญหาหลักๆ ให้กับพี่น้องชาวอีสานได้ โดยเฉพาะในเขต 10 ซึ่งมีนายศักดิ์ชัย จินตawe เป็นผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค

## ‘สุวัจน์’เชือด.หักปากกาเขียน

ที่ จ.เชียงใหม่ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา (ขพน.) พร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้นายสุวัจน์ ทงสนธิ ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 7 พรรค ขพน. โดยเปิดเวทีปราศรัยที่วัดอ่องห้าหลวง หมู่ 5 ต.แม่ยาว อ.แม่สาย มีประชาชนฟังปราศรัยกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ นายสุวัจน์ได้ปราศรัยถึงนโยบายของพรรคที่จะแก้ปัญหา 3 เรื่องคือ เศรษฐกิจจากหญ้า พัฒนาการเกษตร และท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น

“การเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อว่าประชาชนตัดสินใจยาก เพราะเลือกคน พรรค และนายกฯ แต่มีบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว ไม่ต้องรอกันเสียเวลานาน ถ้าชอบคนหรือผู้สมัครให้เลือกไปเลย แต่อยากให้เห็นความคิดและดุลพินิจก่อนตัดสินใจ การเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่าการหักปากกาเขียนเพราะคาดการณ์และเดายากกว่าใครจะชนะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และนายกฯคนต่อไป” นายสุวัจน์กล่าว

## ‘พิชัย’ปลุก‘บึก’เพื่อว่าศก.ดี

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สมาชิกกลุ่มก้าวหน้าเพื่อประชาธิปไตย แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ส่งคลื่นเข้าเวทีหาเสียงของพรรค พปชร.บอกในเชิงว่าเศรษฐกิจไปได้ดีและให้กล้าไปกับ พล.อ.ประยุทธ์ แสดงถึงความไม่รู้ไม่เข้าใจสภาพเศรษฐกิจที่เป็นจริง อีกทั้งที่ผ่านมาแล้วยังไม่เข้าใจเลยว่ารัฐบาลและคสช. ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกับประเทศอย่างมหาศาลและได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นวงกว้าง คนจะจำได้ว่าแนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์คือการส่งเสริมการปลูกหมามูยแทนปลูกข้าว การขายยางไปดาวอังคาร โทษการลงทุนที่หายไปมาจากค่าแรง 300 บาท แต่ตอนนี้กลับจะขึ้นเป็น 425 บาท นอกจากนี้ในภาวะที่ความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่ำ แทนที่จะใช้เวทีประชุมนานาชาติ 77 ที่ไทยเป็นประธาน และเป็นเจ้าภาพสร้าง ความมั่นใจ กลับใช้เวทีต่อว่านายพิชัยที่เห็นต่างกับรัฐบาล

ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจยังให้ข้อมูลที่ไม่น่าถูกต้องกับสังคม และก็อาจจะให้ข้อมูลที่บิดเบือนกับ พล.อ.ประยุทธ์ด้วย ถ้าหากเศรษฐกิจไทยปัจจุบันดีจริงมันคงจริง นายสมคิดคงไม่ถอดคลิปที่เคยพูดวิจารณ์รัฐบาลจากการเลือกตั้งไว้ว่าเสาหลักเศรษฐกิจเสื่อมทุกเสาหลักเพราะปัจจุบันหลังจากรัฐบาลบริหารมาเกือบ 5 ปีเสาหลักเศรษฐกิจกลับเสื่อมหนักกว่าเดิมมาก ทั้งการลงทุน ที่หดหายไปมาก การบริโภคที่ลดลง จากรายได้ประชาชนที่ลดลงและการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกที่มีแนวโน้มที่จะทรุดตัวลงอีกจากเดือนมกราคมที่ -5.7% เดือนกุมภาพันธ์ที่จะประกาศเร็วๆ นี้ ก็ไม่น่าจะดี

“เศรษฐกิจไทยถูกปล่อยตามยถากรรมมาโดยตลอด เพราะผู้นำขาดความรู้ความเข้าใจ และผู้รับผิดชอบก็พูดเอาใจ โดยไม่บอกความจริง หรืออาจจะไม่รู้ความจริงก็เป็นได้ ยังมาบอกว่าหากนายกฯหลังการเลือกตั้งไม่ใช่ พล.อ.ประยุทธ์ ต่างประเทศจะไม่มั่นใจ ทั้งๆ ที่ความมั่นใจของต่างประเทศไม่มีเหลือมา 5 ปีแล้ว ไม่ใช่เพราะนักการเมืองพูด แต่เป็นเพราะการปฏิวัติและการขาดธรรมาภิบาล ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ควรพิจารณาอย่าใช้งานนายสมคิดอีก นอกจากนี้อยากให้ประชาชนพิจารณาให้ถึงผลเสียของการสืบทอดอำนาจ” นายพิชัยกล่าว

## อัดประช.ใช้เงินสุดซ้ว

นายพิชัยกล่าวว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ได้ออกมาแสดงความกังวลเรื่องพรรคการเมืองเสนอนโยบาย กลัวว่าจะไม่มีเงินใช้จ่ายว่า พล.อ.ประยุทธ์น่าจะต้องเตือนพรรค พชช.ที่เสนอ พล.อ.ประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกฯ ก่อนพรรคอื่น เพราะนโยบายหลังสุดของพรรค พชช. จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมหาศาล เช่น กำหนดราคาผลิตผลเกษตร ทั้งข้าวสาร 12,000 บาท ข้าวหอมมะลิ 18,000 บาท ยางพารา กิโลกรัมละ 65 บาท และปาล์มน้ำมัน กิโลกรัมละ 5 บาท โดยจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนหลายแสนล้านบาท นอกจากนี้ การขึ้นค่าแรง 400-425 บาท และปริญญาตรี 20,000 บาท และ ปวช. 18,000 บาท จะเพิ่มต้นทุนให้กับภาคธุรกิจอย่างมาก ทั้งๆ ที่เศรษฐกิจในภาพรวมยังย่ำแย่ การส่งออกเริ่มติดลบ และอาจจะติดลบต่อไปอีก ประกอบกับค่าเงินบาท

แข็งค่าทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง ซึ่งหากค่าแรงและค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีก จะยิ่งสร้างปัญหาให้กับภาคธุรกิจมาก

## ขึ้นนโยบายพรรคเป็นลัทธิ

“รัฐบาลควรทยอยปรับเพิ่มค่าแรงและค่าจ้างในแต่ละปี เพื่อให้ธุรกิจค่อยๆ ปรับตัว นอกจากที่รัฐบาลจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแล้ว พรรค พชช.ยังมีนโยบายลดภาษี ทำให้รายได้รัฐลดลงอีก แล้วรัฐจะเอาเงินที่ไหนไปดำเนินนโยบายต่างๆ ได้ และการลดภาษีนุคลดธรรมดา 10% จะเอื้อประโยชน์คนรวยเพียง 2-3 แสนคนเท่านั้น ที่มีรายได้สูงและจ่ายภาษีในอัตราสูง และมีสัดส่วนการจ่ายประมาณ 2 ใน 3 ของรายได้รัฐจากภาษีนุคลดธรรมดา ซึ่งจะทำให้รายได้หายไปอย่างมาก ยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำเพราะจะมีแต่คนรวยเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลได้แจกเงินสะเปะสะปะไปมากแล้ว เป็นการแจกแบบเกือบเสียเปล่าไม่ได้สร้าง

ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นให้กับประเทศแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การออกนโยบายเศรษฐกิจก็เป็นลัทธิของพรรคการเมือง และอยากให้ประชาชนได้พิจารณาให้รอบคอบว่าพรรคการเมืองไหนจะสร้างการพัฒนาให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง” นายพิชัยกล่าว

## ปชช.ไล่‘ลุงตุ๋’เตือนพชช.

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์เขียนสารเตือนพรรคการเมืองต่างๆ ให้ระมัดระวังการหาเสียงที่ใช้งบประมาณจำนวนมากว่า นายกฯเตือนพรรค พชช.ที่เขาชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ไปเป็นแคนดิเดตนายกฯ ก่อนพรรคการเมืองอื่นจะดีกว่า เพราะออกนโยบายประชานิยมสุดซ้ว เกือบบลัฟแตกเพิ่มจำนวนเงินในนโยบาย อาทิ การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ขณะที่พรรคการเมืองอื่นนำเสนอ นโยบายซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง เช่น พรรค พชช.เสนอประกันรายได้ของผู้ใช้แรงงานประมาณวันละ 400 บาท แต่พรรค พชช. มาเกทับเพิ่มเป็น 425 บาท เป็นต้น เป็นประชานิยมสุดซ้ว อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ วินัยการเงินการคลัง ภาวะเงินเฟ้อ ข้าวของราคาแพงขึ้นมาโดยทันที

“การมุ่งหวังได้คะแนนเสียงเฉพาะหน้าโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายใดๆ เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง นายกฯควรรีบไปเตือนพรรค พชช.ว่า

ระยะเวลาที่เหลือ 7 วัน นับจากนี้ไม่ควรออกนโยบายประชานิยมสุดซ้ว กระทั่งต่อประเทศชาติโดยรวมอีก โดยเฉพาะนโยบายการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำโดยไม่ดูตาม้าตาเรือ จะกระทบอย่างมากต่อธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กระทั่งต่อการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปประเทศอื่นอีกด้วย” ที่ปรึกษาหน.พรรค พชช.กล่าว

## ‘สุเทพ’จะแข่งเพิ่มประชานิยม

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รพช.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุ เข้าสู่วันสุดท้ายสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ของประเทศไทย เห็น 2 พรรคใหญ่ ที่ต่างก็แจกแพคเกจประชานิยมกันเรียกได้ว่าใครดีใครได้ แต่ฟังดูแล้วน้ำหนักห้วนไม่น้อย ตั้งแต่การแข่งกันอัดฉีดค่าแรงขั้นต่ำ พรรคหนึ่งบอก 400 อีกพรรคหนึ่งเกทับเป็น 425 ในฐานะของพี่น้องผู้ใช้แรงงานคงชอบ เพราะขึ้นแบบก้าวกระโดด แต่ความเป็นจริงแล้ว บอร์ดค่าแรงจะต้องพิจารณาจากทั้งความเดือดร้อนของภาคแรงงาน คุณภาพของแรงงาน คู่อัตราเงินเฟ้อ จีดีพีของประเทศ ดูภาวะการแข่งขันตลาดตามความเป็นจริง อีกเรื่องคือการเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี 18,000 บาท กับอีกพรรคสู้เป็น 20,000 บาท ประชานิยมนี้ผู้ประกอบการต่างพากันสะดุ้งโหยงกันทั้งประเทศ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีว่าจะจ้ำกันไหวไหม

## ปราศรัยระดมกหวัด18มี.ค.

“การจัดนโยบายประชานิยมมาต่อสู่กันทางการตลาด แ่งแย่งลูกค้ากันแบบดูเด็ดเด็ดพล่าน ของนักการเมืองมืออาชีพ เขี้ยวลากดิน ที่สามารถเสนอทุกอย่างเพื่อให้ได้คะแนนเสียง แต่เมื่อเข้าไปแล้วก็จะเลยประชาชน เป็นเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อมองในมุมของคนธรรมดาที่อาจหาญมาทำพรรคการเมือง ก็รู้สึกหวั่นใจไม่น้อย กับผลกระทบต่อทุกภาคส่วนธุรกิจไทย ประชาชนจะออกหักกันซะเปล่าๆ ฉะนั้นวันที่ 24 มีนาคมนี้ คิดกันให้ดี อย่ายอมให้อารมณ์ของตัวเองตกเป็นเหยื่อของนักเลือกตั้ง อย่าให้ใครเอาขมมหาหลอกหล่อ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคมนี้ เวลา 17.30 น. ตนและแกนนำพรรคจะขึ้นปราศรัยที่สวนเบญจสิริ กทม. การปราศรัยครั้งนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้ง เพราะมวล

มหาประชาชนบอกมาว่า เขาจะพกเอนกหวีด มาด้วย เขาจะพกเอามือตบมาด้วย และเขา ยืนยันว่าจะเอาหัวใจดวงเดิมกลับมาด้วย คือ หัวใจที่เข็ดขยาดกับความเลวร้ายของระบอบ ทักษิณ ใครที่เข็ดไม่อยากจะระบอบทักษิณ กลับมา เรามาเจอกัน”

## ‘ตำรวจ’ปลื้มชาวบ้านจำได้

ที่ จ.ปราจีนบุรี นายตำรวจ พิเศษ หัวหน้า พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (รบ.) เดินทาง ลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส.ปราจีนบุรี พรรครักษ์ผืนป่าทั้ง 3 เขต โดยพบปะประชาชน และผู้ค้าที่ตลาดอุดมสุขกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี ซึ่งมีประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูปและบอกว่าจำ นายตำรวจได้จากการรื้อถอนรีสอร์ทที่บุกรุก อุทยานแห่งชาติทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

นายตำรวจกล่าวว่า พื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เป็น

พื้นที่ที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะเป็นพื้นที่ป่า มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยในสมัย ที่เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ พันธุ์พืช ได้เดินทางมาที่นี่เป็นประจำและมีการรื้อถอนรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งดำเนินการไปตามข้อกำหนด และข้อมติของยูเนสโกในเรื่องการดูแลแหล่ง มรดกโลก และไม่เคยจับคนจน มีแต่จับคนรวย ที่ทำผิดกฎหมายรุกรานผืนป่า เพราะป่าเป็น สมบัติของคนทุกคนที่ใครก็ไม่มีสิทธิเอาไปเป็น สมบัติส่วนตัว

## มองโลกเป็น เห็นโลกต่าง

✔ กรกิจ ดิษฐาน

# การกินทั้งกินข้าง พฤติกรรมการชดหลุมฝังตัวเอง

เมื่อประมาณ 2-3 ทศวรรษ ที่คำว่า บริโภคนิยม

(Consumerism) เป็นคำยอดฮิตในหมู่นักวิชาการ เอ็นจีโอ และนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมสาขาต่างๆ มันเป็นคำที่ถูกใช้แทนคำว่า ทุนนิยม (Capitalism) ในหลายกรณี และสามารถอธิบายพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในสังคมที่มีผลต่อโลก ได้ดีกว่าการบอกว่าโลกของเรากำลังฉิบหายเพราะทุนนิยม

ทุนนิยมเป็นการอธิบายในเชิงโครงสร้างแห่งการชดริตทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม

ขณะที่บริโภคนิยมเป็นผลผลิตของทุนนิยมที่เร่งเร้าให้คนเดินดินแสวงหาการบริโภคที่ฟัสตาและไม่เคยแสดงการเผาผลาญทรัพยากร เพราะทรัพยากรต้องรับใช้ทุน และทุนจะอยู่ได้ก็ด้วยการบริโภค

ในช่วงทศวรรษนั้นการบริโภคในสังคมไทยและหลายส่วนของโลกเป็นไปอย่างบ้าคลั่ง อันเป็นผลมาจากความเฟื่องฟูของระบอบทุนเสรี โดยเฉพาะในไทยในช่วงก่อนวิกฤตการเงินปี 2540 และญี่ปุ่นในช่วงก่อนฟองสบู่แตก

จนกระทั่งเรตดหลุมพรางของทุนนิยมในปี 2540 การบริโภคอย่างบ้าคลั่งในไทยก็เริ่มชะลอตัวลง แม้ว่าเราจะได้ยินคำว่าบริโภคนิยมกันแล้ว แต่มีคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาแทนที่

อย่างไรก็ตาม การกินล้างกินผลาญในโลกยังไม่จบสิ้นลง แม้ไทย ญี่ปุ่น และหลายๆ ส่วนของโลกจะเจ็บปวดกับพิษทุนนิยมจนตระหนักถึงภัยของการกินล้างกินผลาญ แต่โลกของเรายังมีเศรษฐกิจเกิดใหม่อีกมากมายที่ร้อพงาดขึ้นมาพร้อมๆ กับการบริโภคที่อิงกับมโนคติที่ว่า “มนุษย์คือเจ้าของทรัพยากร จะกินทั้งกินข้างก็ยอมได้”



ในรายงาน Global Food Losses and Food Waste ของ FAO ระบุว่า ในประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉลี่ยกินทั้งกินข้างกันคนละถึง 100 กิโลกรัม โดยเป็นความสูญเสียในขั้นตอนการบริโภค ขณะที่ประเทศที่ยากจนจะเป็นขั้นตอนการสูญเสียอาหารในช่วงการผลิต

อะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้คนมีเงินกินทั้งกินข้าง?

ในประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากภาคธุรกิจจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้คนบริโภคโดยไม่ยั้งคิดผ่าน

การโฆษณาแล้ว ภาครัฐยังมีส่วนกระตุ้นทางอ้อมด้วยการกำหนดมาตรฐานด้านอาหารที่เคร่งครัด เช่น การกำหนดวันหมดอายุของอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปที่ตายตัว พร้อมด้วยบทลงโทษที่รุนแรงหากห้างร้านยังปล่อยให้ม้ออาหารหมดอายุวางขายอยู่

ในแง่หนึ่งถือเป็นเรื่องใส่ใจต่อสุขภาพของประชาชน แต่คำถามก็คือ อาหารเหล่านั้นหมดสภาพจริงหรือ? หรือเป็นเพียงความตื่นตระหนกจนเกินเหตุ (เพราะกลัวว่าทั้งผู้กินและผู้ขายจะพันพัวอยู่กับภาระฟ้องเรียกค่าเสียหาย)?

ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการทิ้งอาหารหมดอายุในญี่ปุ่น ที่ญี่ปุ่นมีระเบียบการจัดการอาหารหมดอายุ

ที่เคร่งครัดมาก ร้านค้าจะต้องทิ้งอาหารหมดอายุหรือแม้แต่ก่อนที่จะหมดอายุในทันทีเพื่อป้องกันการถูกดำเนินทางกฎหมายโดยภาครัฐ

ดังนั้น อาหารจำนวนมากจึงถูกทิ้งทันทีหลังจากที่ขายไม่ได้ในวันนั้น “ของเหลือ” เหล่านี้กลายเป็นแหล่งอาหารอันโอชะของคนจรจัดและคนไร้บ้าน ที่มักจะมารอคอยหาของเหลือเพื่อไปประทังชีวิตกันต่อไป อาหารหลายอย่างมีสภาพดีอย่างเหลือเชื่อเพราะมันยังไม่หมดอายุจริงๆนั่นเอง แต่เจ้าของร้านถูกระเบียบที่เข้มงวดบีบให้ทิ้งขว้าง

ดังนั้น ถึงขยะของร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้า จึงเป็นสวรรค์ของบรรดาคนจรจัด

ทว่า ในระยะหลังร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใช้ระบบจัดการของเหลือที่เข้มงวดขึ้นไปอีก เพื่อป้องกันมิให้คนจรจัดกินของหมดอายุแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิต ซึ่งจะส่งผลร้ายด้านกฎหมายและภาพลักษณ์ต่อกิจการของพวกเขาอยู่ดีแม้จะเป็นของทิ้งแล้วก็ตาม ดังนั้นภาครัฐจึงใช้ระบบจัดเก็บอาหารเหลือทิ้งที่มีประสิทธิภาพ จนคนจรจัดไม่สามารถเข้ามาหยิบฉวยได้ในภายหลัง

ผลก็คือของเหลือก็ยิ่งเหลือเข้าไปอีก เพราะขาดกระบวนการบริโภคในขั้นตอนสุดท้าย และคนจรจัดก็ยิ่งขาดอาหารมาบำรุงชีวิตอันยากแค้นของพวกเขา ในแง่การบริหารธุรกิจ มันคือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ แต่ในแง่มนุษยธรรมและสิ่งแวดล้อมมันคือกระบวนการอันล้มเหลว

Japan Times รายงานว่า ในแต่ละปีภาคการผลิตผลาญเงินไปกับอาหารเหลือกินถึงปีละ 114,000 ล้านเยน ของที่ผลิตออกมาถูกนำไปขายซ้ำเพียง 16% ที่เหลือก็ทิ้งไปไม่ไยดี

ปัญหาของเรื่องนี้ไม่เพียงสะท้อนความดั่งของระบบจัดการอาหารเท่านั้น ยังสะท้อนถึงการขาดวิสัยทัศน์ในระดับชาติด้วย เพราะอย่างที่ทราบกันว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับวิกฤตอัตราการเกิดต่ำเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และประชากรวัยทำงานลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรที่ขาดแคลนแรงงานอย่างหนักหน่วง ทำให้การผลิตอาหารในอัตราที่พึ่งพาตัวเองได้ของญี่ปุ่นอยู่แค่ 39% เมื่อคำนวณจากอัตราแคลอรี ส่วนที่เหลือนำเข้าจากต่างประเทศ

ดังนั้น เมื่อกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF) คำนวณความเสียหายโดยคร่าวๆ จึงพบว่า การทิ้งขว้างอาหารในประเทศมีอัตราส่วนเท่ากับผลผลิตด้านเกษตรและประมงที่ผลิตได้ในญี่ปุ่น หรือหมายความว่าคนญี่ปุ่นผลิตได้เท่าไรก็ทิ้งไปเท่านั้น ที่เหลือคือกินในสวนที่นำเข้ามา

จากการประเมินโดยสถาบัน Food Tank องค์กรไม่หวังผลกำไรด้านการจัดการอาหารและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ในปี 2010 ญี่ปุ่นทิ้งอาหารเหลือกินถึง 18 ล้านตัน/ปี ในจำนวนนี้ 5-8 ล้านตัน ยังเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ และเป็นอัตราส่วนเท่ากับข้าวที่ผลิตได้ทั้งหมดในญี่ปุ่น นั่นคือเรื่องเมื่อเกือบ 10 ปีก่อน แต่ตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นมากนัก เพราะตัวเลขล่าสุดตัวเลขจากปี 2017 โดยการรายงานโดย MAFF คือ 6.21 ล้านตัน/ปี เท่ากับอาหารที่ชาวโตเกียว 13 ล้านคนจะกินได้ทั้งปี

ความลึกลับอีกอย่างก็คือจากการประเมินโดย Japan Times พบว่าญี่ปุ่นเผาหรือฝังทำลายอาหารเหลือกินจากภาครัฐก็ถึงปีละ 3.3 ล้านตัน แต่กลับนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศถึง 10 ล้านตัน มาเลี้ยงปลุคัสต์วี่ ซึ่งเป็นอัตรานำเข้าที่สูงกว่าประเทศในโลก

คำถามก็คือ ควรหรือไม่ที่ญี่ปุ่นจะนำอาหารเหลือใช้ไปเลี้ยงสัตว์ (ซึ่งมักเป็นเนื้อสัตว์ระดับพรีเมียม) แทนที่จะนำเข้าอาหารจากภายนอก? เพราะการทำลายพื้นที่ป่าเพื่อเปิดทางให้อุตสาหกรรมเกษตรสำหรับอาหารปลุคัสต์วี่เองก็เป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

และปัญหาอีกคือ ด้วยกำลังคนที่ลดลง ภาคเกษตรที่หดตัว และกำลังซื้อที่หายไป ญี่ปุ่นจะยังคงมีพฤติกรรมแบบนี้ไปได้นานสักแค่ไหน? เพราะนิตยสาร Josei Seven ประเมินว่า ขณะที่ทั้งหมดประเทศมีอาหารเหลือทิ้ง 6.21 ล้านตันนั้น เยาวชนถึง 3 ล้านคนมีอาหารไม่พอยาไส้

ปัญหาลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นประเทศเดียว แต่ดูเหมือนว่าญี่ปุ่นจะมีปัญหาหนักที่สุด แต่ในเวลาเดียวกัน ดูเหมือนพวกเขาจะตระหนักในปัญหาน้อยที่สุดเช่นกัน

อาจเป็นเพราะความเคร่งครัดในระเบียบและความตื่นตัวกับเรื่องสุขภาวะจากการกินจนเกินไป ซึ่งนี่คือความลึกลับที่ทุกฝ่ายต้องเร่งหาทางแก้ไข ก่อนที่ประเทศหนึ่งและโลกใบหนึ่งจะล่มสลายเพราะการกินทิ้งกินขว้าง ■